

Biên Niên Sự Kiện - Hội Cựu Chiến Binh Thị Xã Sông Công

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ SÔNG CÔNG



BIÊN NIÊN SỰ KIỆN
HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ SÔNG CÔNG
20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
(1990 - 2010)

SÔNG CÔNG, THÁNG 12 NĂM 2010

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG

- **BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY SÔNG CÔNG**
- **THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH**
HỘI CỰU CHIẾN BINH
THỊ XÃ SÔNG CÔNG

BAN BIÊN SOẠN

- **Dương Văn Cường**
- **Đình Ngọc Thêm**
- **Nguyễn Mạnh Thắng**
- **Trần Trọng Lâm**

Hoàn chỉnh bản thảo

Đình Ngọc Thêm

Chịu trách nhiệm xuất bản

Dương Văn Cường

LỜI GIỚI THIỆU

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Thị xã (24/8/1990 - 24/8/2010), được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thị ủy và Thường trực Ban chấp hành (BCH) Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Thị xã Sông Công biên soạn và phát hành cuốn Biên niên sự kiện Hội Cựu chiến binh Sông Công.

Cuốn sách tổng hợp những sự kiện về quá trình xây dựng hoạt động và trưởng thành của Hội Cựu chiến binh Thị xã với nguồn tư liệu hiện lưu giữ ở Thị hội và những bút tích lưu lại của một số cán bộ Hội tham gia công tác từ ngày đầu thành lập Hội. Đồng thời ghi lại những cống hiến của cán bộ Hội Cựu chiến binh các thế hệ về xây dựng Hội trong công cuộc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trên địa bàn Thị xã đến năm 2010 và một số hình ảnh xây dựng, hoạt động trưởng thành của Hội.

Với những nội dung trên, cuốn Biên niên sự kiện là một trong những tư liệu quý góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cựu chiến binh và thế hệ trẻ, cùng nhân dân các dân tộc Thị xã nhằm phấn đấu xây dựng Thị xã trở thành một đô thị công nghiệp ngày càng giàu đẹp văn minh.

Nhân dịp xuất bản và phát hành cuốn Biên niên sự kiện Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công, Thường vụ, Ban chấp hành Thị hội chân thành cảm ơn sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Thị ủy. Sự giúp đỡ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) Thị xã của Thường trực Ban chấp hành Hội

Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên sự giúp đỡ của các đồng chí cán bộ qua các thời kỳ, đã động viên cổ vũ để cuốn Biên niên sự kiện được xuất bản ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Thị xã, kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập Thị xã Sông Công và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, thị xã được công nhận Đô thị loại ba.

Cuốn Biên niên sự kiện lần đầu tiên phát hành chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Thị xã Sông Công rất mong được cán bộ, hội viên cựu chiến binh cùng đồng đảo bạn đọc góp ý để cuốn Biên niên sự kiện hoàn thiện hơn..

**BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH
THỊ XÃ SÔNG CÔNG**

**TỈNH ỦY BẮC THÁI
THỊ ỦY SÔNG CÔNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 207/QĐ-SC

Sông công, ngày 24 tháng 8 năm 1990

**NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY
Về việc thành lập Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công**

- Căn cứ vào chỉ thị số 23/CT ngày 22/4/1990 của Ban Bí thư TƯ Đảng và Chỉ thị số 28/CT-BT của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái;

- Căn cứ đề nghị của Ban chỉ huy Quân sự thị xã và các cơ quan chức năng liên quan.

**BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY SÔNG CÔNG
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Thành lập Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công và chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm những đồng chí có tên dưới đây:

1. Đ/c đại tá Trần Bảo - làm chủ tịch
2. Đ/c trung tá Đinh Văn Ban - ủy viên thư ký
3. Đ/c trung tá Vũ Văn Đồng - ủy viên Ban chấp hành
4. Đ/c trung tá Phan Thái Mỹ - ủy viên Ban chấp hành
5. Đ/c trung tá Dương Minh Toán - ủy viên Ban chấp hành

Điều 2: Ban chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh thị xã có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn mọi hoạt động của Hội theo sự chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tỉnh và sự lãnh đạo trực tiếp của Thị ủy Sông Công.

Điều 3: Các đồng chí trong Ban chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
Bí thư**

Đã ký: Nghiêm Xuân Hiếu

Những phần thưởng đã được trao tặng



UBND Tỉnh tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 1999



Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2003



**Trung ương Hội Cựu chiến Binh Việt Nam tặng cờ
Đơn vị xuất sắc 5 năm (2004 - 2009)**



**UBND tỉnh Thái Nguyên tặng cờ
Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010**

Ủy viên thư ký



Trung tá Đinh Văn Ban
(1990 - 1992)



Đại tá Hoàng Văn Tố
(1992 - 1996)



Trung tá Đinh Ngọc Thêm
(1997 - 2012)

PHẦN MỘT:

**QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, XÂY DỰNG
VÀ HOẠT ĐỘNG THỜI KỲ LÂM THỜI**

NĂM 1990

Trước tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, Liên Xô thành trì của cách mạng thế giới và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ.

Ở trong nước bọn phản cách mạng, các thế lực thù địch đang ngấm ngàm cấu kết với bọn phản động nước ngoài nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang chuyển giai đoạn cách mạng, đổi mới tư duy trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta siết chặt đội ngũ, đoàn kết vượt qua thử thách khó khăn, tiếp tục con đường mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững thành quả cách mạng, giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCH).

Từ tình hình, yêu cầu mới của giai đoạn cách mạng đặt ra, hầu hết cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, phục viên chuyển ngành mong muốn được thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam để được cùng nhau tiếp tục cống hiến công sức trí tuệ hoạt động cách mạng, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân và giúp đỡ nhau về mọi mặt. Đối với thị xã Sông Công trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới đã có hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ bằng 50% hộ gia đình có chồng con đi tòng quân.

Ngày 03 tháng 02: Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI) ra Quyết định số 100/QĐ-TW về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và chỉ định Ban chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm 31 đồng chí do Thượng tướng Song Hào làm chủ tịch.

Ngày 24 tháng 02: Nhà nước công nhận về mặt tổ chức và pháp lý hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ngày 10 tháng 3: BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra thông báo mẫu con dấu của Hội, chữ ký của chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Song Hào.

Ngày 14 tháng 4: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định công nhận Hội Cựu chiến binh Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 22 tháng 4: Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 23/CT-TW về hoạt động của Cựu chiến binh Việt Nam là “Phát huy truyền thống chiến đấu, cách mạng của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết tương trợ các cựu chiến binh góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đóng góp ý kiến cho các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng đường lối và chính sách của Đảng đối với cựu chiến binh, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Ngày 06 tháng 7: Chỉ thị số 30/CT-TW của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái về việc thành lập Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã trong tỉnh, trong đó qui định trong tháng 7 thành lập Hội Cựu chiến binh lâm thời ở cấp tỉnh, huyện, thị, tháng 8 ở cấp cơ sở.

Ngày 12 tháng 7: Ban Thường vụ Thị ủy Sông Công nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Hướng dẫn của Trung ương Hội, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái, Thường vụ thảo luận thống nhất cho thành lập Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công, chỉ định 3 đồng chí: Trần Bảo, Đinh Văn Ban và Vũ Văn Đồng thường trực Hội lâm thời.

Ngày 15 tháng 7: đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu Bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Trí Định ủy viên Thường vụ Thị ủy làm việc với Thường trực Hội lâm thời để thông báo các văn bản Chỉ thị, Hướng dẫn của trên và giao nhiệm vụ cho Thường trực Hội.

Việc đầu tiên là thông báo cho anh em cựu chiến binh toàn Thị xã biết chủ trương của Đảng cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tiếp theo ba đồng chí Đại tá Trần Bảo, Trung tá Vũ Văn Đồng và đồng chí Nguyễn Chí Định ủy viên Thường vụ Thị ủy sang làm việc với các đồng chí Ban chỉ huy Quân sự thị xã Sông Công trao đổi về thực hiện chủ trương của Đảng về thành lập Hội Cựu chiến binh cấp thị xã, cần chọn cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn để phát hiện, giới thiệu cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh ở các xã phường và vào Ban chấp hành lâm thời ở cấp thị xã.

Ngày 24 tháng 8: Ban thường vụ Thị ủy triệu tập cuộc họp công bố Quyết định số 207/QĐ-TU của Ban thường vụ Thị ủy về việc thành lập Hội Cựu chiến binh thị xã và chỉ định 05 đồng chí tham gia BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công gồm:

1. Đồng chí Đại tá: Trần Bảo làm Chủ tịch;
2. Đồng chí Trung tá: Đinh Văn Ban làm Ủy viên thư ký;

3. Đồng chí Trung tá: Vũ Văn Đồng làm ủy viên;
4. Đồng chí Trung tá: Phan Thái Mỹ làm ủy viên;
5. Đồng chí Trung tá: Dương Minh Toàn làm ủy viên.

Sau khi có Quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công còn có nhiều khó khăn. Tổ chức Hội mới hình thành, chưa có kinh nghiệm hoạt động, vật chất thiếu thốn, Hội chưa có nơi làm việc, phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác chưa có.

Ngày 30 tháng 8: BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh thị xã họp phiên đầu tiên tại nhà đồng chí Đinh Văn Ban, do đồng chí Đại tá Trần Bảo chủ trì, hội nghị tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Thông báo, Hướng dẫn của Đảng và Hội Cựu chiến binh lâm thời của Trung ương và Tỉnh hội, thông qua chương trình hoạt động đến hết 1990.

Mục đích chủ yếu của thời kỳ này là: Khẩn trương xây dựng hệ thống tổ chức Hội ở cơ sở xã - phường, tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, các đoàn thể và mọi đối tượng cựu chiến binh. Để thực hiện nhiệm vụ trên, BCH Hội lâm thời tập trung 3 vấn đề:

- Báo cáo về thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng;
- Khẩn trương phổ biến các văn bản của cấp trên đến cơ sở;
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành - đoàn thể.

Để đạt được mục đích trên, BCH lâm thời đã phân công các đồng chí đi cơ sở làm việc với lãnh đạo, chính quyền báo cáo về chủ trương của Đảng về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm cơ sở pháp lý và phối hợp với cơ quan Quân sự nắm số lượng cựu chiến binh ở địa phương tuyên truyền vận động tham gia Hội.

Các đồng chí trong Ban chấp hành lâm thời đã không quản khó khăn, vất vả, đi xuống hết các xóm, tổ dân phố, vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền, vận động, điển hình như đồng chí Trung tá Phan Thái Mỹ ở xã Cải Đan, vượt sông, ngòi, lên núi, qua đồng đến xóm Bờ Lỡ, Sơn Tía... để làm việc với cấp Ủy, chính quyền, tuyên truyền, vận động anh em cựu chiến binh tham gia thành lập Hội, chỉ sau một thời gian ngắn đã có 71 đồng chí đăng ký danh sách tham gia Hội: Là cơ sở có nhiều cựu chiến binh tham gia Hội đông nhất so với các xã phường trong thị xã.

Ngày 14 tháng 9: Ban Thường vụ Thị ủy có Công văn số 97/TT-TU gửi Đảng ủy các cơ sở về việc chỉ đạo thành lập Hội, nơi nào chưa thành lập BCH lâm thời nếu có đủ điều kiện thì cấp ủy quyết định thành lập Hội và chỉ định các đồng chí vào BCH lâm thời. Việc xét kết nạp hội viên phải đúng đối tượng và tiêu chuẩn.

Sau khi có Công văn số 97 của Thị ủy, Đảng ủy các cơ sở xã phường đã phối hợp chặt chẽ với Hội cấp trên ra Quyết định thành lập Hội và chỉ định các đồng chí tham gia Ban chấp hành lâm thời. Ban chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh các cơ sở lần lượt ra đời.

Ngày 25 tháng 12: Ban chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công họp hội nghị mở rộng lần thứ II đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm và xây dựng chương trình hành động năm 1991, về dự hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí thường trực Thị ủy, BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái có đồng chí Đại tá Bùi Quý Quận ủy viên BCH lâm thời.

Đồng chí Trần Bảo báo cáo kết quả 6 tháng cuối năm, chương trình công tác năm 1991 và một số đề nghị:

Sau khi có Công văn số 97 của Ban thường vụ Thị ủy, Thường vụ Đảng ủy các xã - phường đã quán triệt, triển khai thành lập Hội và chỉ định ủy viên Ban chấp hành lâm thời ở 06 cơ sở Hội. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy các cấp, sự giúp đỡ của chính quyền, các ngành từ thị xã đến cơ sở, các tổ chức chi hội ở xóm, tổ dân phố tiếp tục xây dựng, số cựu chiến binh xin vào Hội ngày càng tăng đã lên tới 215 đồng chí.

Ban chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh thị xã đã nâng cao trách nhiệm, đoàn kết, nhiệt tình, đi xuống cơ sở, không quản ngại khó khăn, gian khổ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng cũng đã có những kết quả bước đầu quan trọng.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghiêm Xuân Hiếu thay mặt thường trực Thị ủy phát biểu biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Hội, đặc biệt là sự cố gắng, trách nhiệm của các đồng chí BCH lâm thời đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ trong một thời gian ngắn Hội Cựu chiến binh các cấp đã hình thành có tổ chức ở khắp các xã, phường. Hội đã xây dựng chương trình hành động, vận động phát triển khá đông hội viên, hoạt động của Hội theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thị ủy và BCH Cựu chiến binh tỉnh.

Về nhiệm vụ sắp tới đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Cần tăng cường chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền xây dựng và củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên mới.

Củng cố tốt về tổ chức ở những nơi đã thành lập bám sát chương trình kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội của địa phương để đưa hoạt động của hội cựu chiến binh hòa nhập với phong trào chung. Chuẩn bị tốt mọi mặt để tiến hành đại hội Hội Cựu chiến binh Thị xã lần thứ nhất khi có hướng dẫn và cho phép của Trung ương và Tỉnh.

Về đề nghị của Hội, trên cơ sở thực tế thị xã tạo mọi điều kiện cho Thường trực Thị hội làm việc, Thị ủy cử đồng chí Dương Văn Thế là đảng viên ở cơ quan văn phòng Thị ủy sang làm việc ở Thị hội. Kinh phí hoạt động hàng tháng làm dự trù để Thường trực Thị ủy hỗ trợ.

NĂM 1991

Cuối tháng 01: BCH lâm thời họp thông qua chương trình hành động năm 1991, hội nghị thảo luận nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm:

- Tiếp tục củng cố tổ chức Hội ở xóm, tổ dân phố;
- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong Hội và đối với lực lượng cựu chiến binh trong tình hình hiện nay.
- Tham gia đóng góp ý kiến vào văn bản dự thảo Điều lệ Hội (chú ý những vấn đề về tính chất, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức của Hội, đối tượng kết nạp và tiêu chuẩn hội viên).
- Thống kê tổ chức Hội và chất lượng hội viên chuẩn bị tốt về mọi điều kiện, khi có hướng dẫn của trên tiến hành Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã lần thứ nhất.

Ngày 10 tháng 02: Căn cứ vào sự chỉ đạo của BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái, tình hình thực tế

phát triển tổ chức Hội và hội viên, BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công đã hướng dẫn các cơ sở Hội chuẩn bị báo cáo chính trị và chuẩn bị công tác nhân sự... báo cáo thông qua cấp Ủy địa phương và Hội cấp trên để tiến hành Đại hội lần thứ nhất ở các cơ sở xong trong tháng 8.

Song song với việc chỉ đạo các cơ sở Hội xã - phường tiến hành Đại hội lần thứ nhất, BCH thời thị xã Sông Công chuẩn bị mọi mặt để tiến hành Đại hội lần thứ nhất vào cuối năm.

- Chuẩn bị báo cáo chính trị;

- Dự kiến số lượng đại biểu của Đại hội Cựu chiến binh thị xã lần thứ nhất là 81 đại biểu (được phân bổ cho các xã - phường).

- Thời gian Đại hội vào cuối quý IV năm 1991.

- Dự kiến số lượng ủy viên BCH khóa I là 09 đồng chí, Ban thường vụ 03 đồng chí.

- Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã tiến hành đúng hướng dẫn của Tỉnh hội.

- Căn cứ tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Hội Cựu chiến binh thị xã và tiêu chuẩn đại biểu đi dự đại hội đại biểu tỉnh, các cơ sở tổ chức ứng cử, đề cử theo số lượng qui định.

Ngày 05 tháng 5: Ban chấp hành lâm thời báo cáo kế hoạch Đại hội với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái và Thường vụ Thị ủy về phê duyệt tổ chức Đại hội lần thứ nhất và phương hướng nhiệm vụ năm 1991 đến năm 1996.

Ngày 14 tháng 12:

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công lần thứ nhất nhiệm kỳ (1991 - 1996) được tổ chức tại Hội trường UBND thị xã.

Dự đại hội có 81 đại biểu, đại diện cho 319 hội viên trong 6 xã, phường. Thành phần đại biểu:

- Thượng tá, đại tá: 3 đồng chí;
- Thiếu tá, trung tá: 19 đồng chí;
- Thượng úy, đại úy: 22 đồng chí;
- Chuẩn úy - trung úy: 17 đồng chí;
- Hạ sỹ quan, chiến sỹ: 20 đồng chí.

Đại hội được đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tài Hà chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Trương Cao Dũng đại tá phó chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái về dự và chỉ đạo đại hội.

Thay mặt BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh thị xã, đồng chí Trần Bảo chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị xã trình bày báo cáo chính trị tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh thị xã từ khi thành lập (24/8/1990 đến tháng 12/1991), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ I (1991 - 1996).

* Đại hội đã bầu BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã khóa I gồm 09 đồng chí.

Phiên họp đầu tiên, BCH đã bầu Ban thường vụ gồm 3 đồng chí: Trần Bảo, Vũ Văn Đồng, Đinh Văn Ban.

Bầu các chức danh:

- Đồng chí Trần Bảo - giữ chức Chủ tịch
- Đồng chí Vũ Văn Đồng - giữ chức phó chủ tịch
- Đồng chí Đinh Văn Ban - giữ chức ủy viên thư ký

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái lần thứ I gồm 5 đồng chí: Vũ Văn Đồng, Đinh Văn Ban, Phan Thái Mỹ, Phan Thái, Hồ Phương Nga.

Kết quả từ ngày thành lập Hội đến tháng 12 năm 1991:

+ Về tổ chức Hội và hoạt động của các cấp Hội:

- Thành lập 6 cơ sở hội (3 xã, 3 phường) Hội Cựu chiến binh các xã Tân Quang, xã Bá Xuyên, Cải Đan; các phường Lương Châu, Mỏ Chè, Thăng Lợi.

- Số hội viên tham gia vào hội: 215 đồng chí, sinh hoạt ở 41 chi hội.

+ Tình hình hoạt động: tuy mới ra đời nhưng các cấp Hội đã năng động hoạt động đúng hướng và phấn đấu làm nhiều việc có hiệu quả.

Thay mặt Thị ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thị xã, đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu Bí thư Thị ủy phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu của Hội Cựu chiến binh thị xã hơn một năm qua và chỉ rõ những vấn đề mà Hội tiếp tục phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái, đồng chí Trương Cao Dũng ủy viên Ban chấp hành phó chủ tịch lâm thời đã chúc mừng Đại hội và truyền đạt những ý kiến chỉ đạo của BCH Hội Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ I (1992 - 1996).

Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh thị xã khóa I phiên họp lần thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I (1992 - 1996).

PHẦN HAI:
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ
HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ I (1991 - 1996)



Đ/C Trần Bảo trình bày báo cáo tại Đại hội lần thứ nhất



Toàn cảnh tại Đại hội lần thứ nhất

NĂM 1992

Ngày 17 tháng 01: BCH họp xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 1992 - 1996

1- Nhiệm vụ chung và thông qua chương trình hành động năm 1992:

Cán bộ hội viên nỗ lực thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, nghị quyết đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ ba thường xuyên củng cố, phát triển Hội cả về số lượng, chất lượng và phát huy bản chất, truyền thống lực lượng vũ trang, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đảm bảo là một đoàn thể chính trị xã hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn kết rộng rãi các thế hệ cựu chiến binh là lực lượng đáng tin cậy của Đảng, hoạt động có hiệu quả góp phần ổn định tình hình chính trị bảo vệ vững chắc chế độ XHCN, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

2- Nhiệm vụ cụ thể:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Hội, giữ vững bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

- Hướng mọi hoạt động của Hội gắn liền với nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức và Hội viên phát triển đi đôi với củng cố, coi trọng chất lượng, phấn đấu cuối nhiệm kỳ kết nạp 500 cựu chiến binh vào Hội.

- Xây dựng quy chế làm việc với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể (theo quy định của Ban Bí thư TW Đảng) để xây dựng Hội và hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

- Chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Xây dựng quỹ Hội ở cơ sở chủ yếu ở chi hội để giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Thực hiện đúng chế độ chính sách, tham gia tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

- Xây dựng chương trình hành động năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ I.

- Về xây dựng tổ chức Hội: Song song với củng cố các chi hội ở xóm tổ dân phố đã có, đồng thời phát triển các chi hội phấn đấu từ 25 đến 30 chi hội mới, phát triển từ 100 đến 150 hội viên mới.

- Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện Nghị quyết đại hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái, Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh thị xã lần thứ nhất, phát động phong trào thi đua chính thức của Hội lập thành tích chào mừng Đại hội Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ nhất vào tháng 11 năm 1992.

Ngày 13 tháng 3: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh thị xã thông qua sơ kết quý I và bàn công tác quý II. Đối với nhiệm vụ quý II nhấn mạnh cần tập trung lãnh đạo tốt công tác xây dựng chương trình toàn khóa; nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở, chú trọng ở các chi hội, chi hội có mạnh thì cơ sở mới mạnh. Vì vậy phải có kế hoạch đi kiểm tra giúp đỡ các chi hội.

Ngày 23 tháng 6: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh thị xã nghe đồng chí Trần Bảo chủ tịch Hội thông qua nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1992, kết quả 6 tháng đã đạt được như sau: 6 tổ chức cơ sở Hội xã phường hoạt động có nhiều kết quả, phát triển thêm 4 chi hội, kết nạp 64 hội viên mới, tổ chức kiểm tra 4 cơ sở Hội, 15 chi hội. Chế độ sinh hoạt được duy trì tốt, hầu hết cán bộ cơ sở nhiệt tình thực hiện sự chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy địa phương.

Ngày 26-27 tháng 7: Thị hội cùng các cơ quan chức năng, chính quyền tổ chức đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh nặng với tổng số 98 suất quà, trị giá hơn 60 triệu đồng. Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ngày 15 tháng 12: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh thị xã khóa I kỳ họp thứ ba tổng kết hoạt động năm 1992, xây dựng phương hướng năm 1993, thông báo kết quả Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ nhất.

Đồng chí Trần Bảo chủ tịch Hội báo cáo những kết quả hoạt động trong năm:

- Về xây dựng Hội: Kết nạp 129 hội viên mới đưa tổng số lên 448 đồng chí, đạt tỉ lệ 30% (chỉ tiêu = 20%), xây dựng thêm 8 chi hội nâng lên 41 chi.

Công tác tổ chức Hội đã quan tâm chú trọng đến cơ sở, tổ chức học tập quán triệt các văn kiện Đại hội Cựu chiến binh các cấp.

Thường trực BCH Hội Cựu chiến binh thị xã đã xây dựng quy chế làm việc, phân công phân nhiệm và mối quan hệ công tác của tập thể và từng cá nhân, chế độ nắm tình hình, sơ kết, tổng kết.

Đánh giá chung Hội quan tâm đến xây dựng, củng cố Hội cơ sở, đoàn kết, hoạt động tích cực, hội viên ngày càng hiểu sâu vị trí, vai trò, chức năng của Hội, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao.

Hoạt động chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, đấu tranh ngăn ngừa những tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, được nhân dân tin nhiệm, cấp ủy, chính quyền tin tưởng nội bộ đoàn kết nhất trí, phong trào thi đua của Hội đã thúc đẩy hoạt động có hiệu quả tốt.

Tuy nhiên hội nghị cũng nhận thấy: Việc xây dựng cơ sở Hội có nơi chưa đều, hoạt động chưa rõ nét là một đoàn thể nhân dân; nắm điều tra anh em cựu chiến binh chưa chắc, công tác tuyên truyền về Hội chưa sâu, công tác xóa đói giảm nghèo chưa mạnh.

Trong thời gian tới: Các cấp Hội tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội cựu chiến binh toàn quốc lần thứ nhất, đây là lễ chính thức ra mắt trước đồng bào cả nước một đoàn thể nhân dân mới, thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành viên của hệ thống chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mở đầu thời kỳ hoạt động sôi nổi rộng khắp và hiệu quả của Hội những năm tiếp theo.

NĂM 1993

Ngày 16 tháng 02: Thường trực BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 1993.

** Nhiệm vụ chung:*

Trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết đại Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thị xã lần thứ nhất nhằm: xây dựng Hội ngày càng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp hội, tuân thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể góp phần tích cực vào việc củng cố khối đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh quốc phòng và đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng, gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế xã hội của địa phương.

Hội nghị thông qua 4 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tích cực xây dựng củng cố phát triển hội viên phấn đấu kết nạp từ 150 đến 200 hội viên, hướng mạnh vào cựu chiến binh tham gia chống Mỹ cứu nước, tăng cường bồi dưỡng cán bộ các cấp về cả chính trị tư tưởng và nghiệp vụ công tác hội, đi đôi với kiện toàn cán bộ chủ chốt.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Hội, xây dựng Hội vững mạnh theo 4 nội dung, phong trào xóa đói giảm nghèo theo 4 tiêu chuẩn.

3. Hướng mọi hoạt động của Hội vào kỷ niệm những ngày lịch sử lớn của đất nước như: 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/1994).

4. Thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất và quyền lợi chính đáng của Hội viên, phần đầu không còn hộ hội viên đói, giảm hộ nghèo xuống còn 30%.

Ngày 27+28 tháng 4: Thị hội tổ chức 94 cán bộ hội viên tham quan Lăng Bác + Thủy điện Sông Đà, qua chuyến đi tham quan anh em rất phấn khởi được hiểu biết cuộc đời hoạt động của Bác và vui mừng trước công trình Thủy điện hiện đại vào bậc nhất khu vực Đông Nam Á.

Ngày 01 tháng 7: BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 1993.

Kết quả: 6 tháng đã kết nạp 93 hội viên mới đưa tổng số lên tới 604 hội viên đạt tỷ lệ 50% (toàn thị có 1.157 cựu chiến binh) sinh hoạt ở 44 chi hội (tăng 3 chi so với 1992).

Về phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo còn có khó khăn, còn 22 hộ nghèo, trong đó có 7 hộ quá khó khăn, Hội đã quan hệ với Ngân hàng Nhà nước cho vay vốn mua trâu, bò phương tiện sản xuất, vận động hội viên trồng cây ăn quả, cây lâu năm, thực hiện phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình VACR.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: phần đầu kết nạp 90 hội viên mới, củng cố tổ chức chi hội, các cơ sở chuẩn bị đại hội hết nhiệm kỳ lần thứ nhất.

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ;
- Công tác nhân sự Ban chấp hành khóa II;
- Nắm và biểu dương hội viên làm kinh tế giỏi;
- Nắm phát hiện những trường hợp tiêu cực, tham nhũng báo cáo với cấp ủy Đảng.

Ngày 15 tháng 9: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh thị xã thông qua hướng dẫn tổng kết công tác năm và hướng dẫn phân loại cơ sở Hội, vững mạnh và gia đình cựu chiến binh tiến bộ, hội viên gương mẫu. Phân bổ xét đề nghị khen thưởng. Hội nghị đã thảo luận nhất trí nội dung phổ biến và dự kiến sau ngày 22 tháng 12 tổng kết và công bố khen thưởng.

Ngày 28 tháng 12: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức hội nghị: Tổng kết hoạt động năm 1993 xây dựng phương hướng năm 1994 của Hội.

Một số kết quả hoạt động trong năm:

Công tác tổ chức xây dựng các cấp Hội được chú trọng, các cơ sở Hội đã tổ chức học tập các văn kiện của Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ I, công tác phát triển hội viên được đẩy mạnh đến cuối tháng 11/1993 toàn Thị có 694 hội viên. Năm 1993 phát triển được 193 hội viên mới.

- Hoạt động chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực luôn giữ được nhiệt tình cách mạng, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và công cuộc đổi mới, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng được nhân dân tín nhiệm, cấp ủy và chính quyền tin tưởng. Nội bộ đoàn kết nhất trí, phong trào thi đua ở hầu hết các cơ sở có nề nếp và có chiều sâu.

Tuy nhiên hội nghị cũng nhận thấy một số cơ sở và chi hội hoạt động chưa đều, nề nếp, chế độ sinh hoạt chưa có chất lượng cao, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ còn ít và lúng túng, công tác xóa đói giảm nghèo còn hạn chế.

Do có thành tích xuất sắc thường vụ BCH Hội Cựu chiến binh thị xã được Tỉnh hội tặng Bằng khen.

NĂM 1994

Ngày 10 tháng 3: BCH Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công đã họp bàn chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hội nghị đã thống nhất: Phát động phong trào thi đua với chủ đề “Xây dựng và phát triển tổ chức Hội và hội viên lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội”. Tập trung những nhiệm vụ trọng tâm:

- Phát triển hội viên phấn đấu đạt từ 65 đến 75% vào hội, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

- Xây dựng cơ sở: Không còn cơ sở yếu kém, đẩy mạnh việc xây dựng chi hội theo địa bàn khu dân cư.

- Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm phong trào thi đua cơ sở Hội vững mạnh, hội viên gương mẫu.

Tháng 4: Năm số lượng hội viên là chiến sĩ Điện Biên, báo cáo xin ý kiến thường trực Thị ủy về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 05 tháng 5: Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại hội trường UBND thị xã. Về dự buổi gặp mặt có 74 đồng chí Chiến sĩ Điện Biên và lãnh đạo thị xã, các ban ngành đoàn thể.

Ngày 27 tháng 5: Hội nghị BCH mở rộng, sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn một số công việc 6 tháng cuối năm, trong đó yêu cầu hội viên đóng góp tiền xây dựng bộ tang lễ hội viên khi qua đời (mỗi xã - phường 400.000đ).

Ngày 22 tháng 6: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh thị xã thảo luận một số nội dung: Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội hoạt động toàn diện, lấy khâu xây dựng cơ sở làm trọng tâm, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là quan trọng,

phần đầu 100% cơ sở hoạt động vững mạnh trong năm và phát triển hội viên đạt tỉ lệ 60% vào Hội.

Quán triệt Nghị quyết của Trung ương Hội và Tỉnh hội về việc tổng kết phong trào thi đua 5 năm gắn với kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ngày 29 tháng 8: Thường trực BCH Hội Cựu chiến binh thị xã họp thông qua dự thảo tổng kết phong trào thi đua và kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thông qua hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua và bình xét cơ sở Hội vững mạnh, hội viên gương mẫu và gia đình cựu chiến binh tiến bộ chuẩn bị tổng kết năm.

Một số kết quả năm 1994:

- Tổng số hội viên đến cuối năm 1994 là 734 đồng chí, đạt tỉ lệ 61%.

- Về tổ chức Hội: 06 cơ sở Hội, 54 chi hội = 50% có chi hội ở xóm, tổ dân phố. Xét phân loại cơ sở Hội: 6 cơ sở Hội đều đạt vững mạnh, trong đó có 5 cơ sở khá, 1 cơ sở trung bình; 50 chi hội đạt loại khá, 3 chi hội trung bình, 1 chi hội yếu; xét khen thưởng cho 2 cơ sở, 6 chi hội và 10 hội viên gương mẫu.

Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công được UBND tỉnh Bắc Thái tặng Bằng khen.

NĂM 1995

Ngày 15 tháng 3: Hội nghị BCH mở rộng, triển khai thống nhất chế độ sinh hoạt, báo cáo các cấp:

- Chi hội sinh hoạt 2-3 tháng 1 lần;
- Ban chấp hành Hội cơ sở 3 tháng 1 lần;

- Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thị xã 3 tháng 1 lần;

- Chế độ giao ban hàng tháng vào ngày 20 hàng tháng;

- Chế độ sơ kết, tổng kết;

- Thống nhất các loại sổ ghi chép của chi hội đến cơ sở

Hội.

Ngày 27 tháng 5: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Đồng chí Trần Bảo chủ tịch Hội báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm: đã kết nạp được 71 hội viên nâng tổng số lên 805 hội viên; Bầu bổ sung 01 phó chủ tịch Hội cơ sở (xã Cải Đan). Đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu Bí thư Thị ủy Sông Công dự và phát biểu chỉ đạo:

- Hội Cựu chiến binh Sông Công có tín nhiệm, hội viên giữ vững được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có phương pháp công tác tốt, đoàn kết nhất trí có hiệu quả, tuy nhiên có lúc có đồng chí đoàn kết chưa tốt.

- Phương hướng 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu Hội Cựu chiến binh thị xã:

+ Giữ vững an ninh chính trị;

+ Năm 1995 diễn tập Quân sự toàn thị xã;

+ Hội Cựu chiến binh các cấp đỡ đầu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tham gia tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ngày 10 tháng 8: Thường trực BCH Hội Cựu chiến binh thị xã mở hội nghị triển khai Kế hoạch hóa gia đình trong hội viên, theo Nghị quyết Trung ương các khóa IV, V, VI. Đồng chí Trần Đường phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái về dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 13 tháng 11: Hội nghị tổng kết năm 1995:

- Công tác củng cố và phát triển Hội có sự cố gắng nỗ lực ở tất cả các cấp Hội, phát triển 5 chi hội nâng tổng số lên 59 chi hội, kết nạp 91 hội viên nâng tổng số lên 907 đồng chí.

- Triển khai kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 1995 có chất lượng, hiệu quả, đúng nguyên tắc Điều lệ Hội và hướng dẫn của TW Hội, Tỉnh hội Bắc Thái về tiến hành đại hội nhiệm kỳ cấp cơ sở.

- Tình hình tư tưởng trong Hội ổn định vững vàng, giữ vững bản chất, bảo đảm sự tin cậy của Đảng, chỗ dựa cho các cấp ủy, chính quyền.

- Nhiệm vụ góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền nhất là ở cơ sở được các cấp quan tâm. Sau bầu cử HĐND 3 cấp và Đại hội Đảng ở cơ sở có 117 hội viên tham gia công tác Đảng, Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ cơ sở lên thị xã; góp phần tích cực có kết quả trong tham gia chống tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn xã hội... giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nhiệm vụ góp phần giáo dục thế hệ trẻ, các cấp Hội đã tham gia và đạt nhiều kết quả, nổi bật là trong các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn.

- Nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo có bước chuyển biến tích cực, số hội viên đói giảm xuống 0,1%, hộ hội viên nghèo giảm nhanh từ 6,3% còn 4,6%, hộ có đời sống khá trở lên 45%, trung bình lên 50%.

- Phong trào thi đua xây dựng Hội cơ sở vững mạnh, hội viên gương mẫu tiếp tục được duy trì và có bước phát triển, số cơ sở khá tăng 4, số trung bình có 2 cơ sở; số chi hội

khá = 25, trung bình = 23, yếu = 1; hội viên gương mẫu 523 đồng chí = 57,7%, trung bình 380 đồng chí = 41%, yếu kém 4 đồng chí = 0,6%.

NĂM 1996

Phương hướng nhiệm vụ năm 1996:

Các cấp Hội từ Thị hội đến cơ sở nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh thị xã lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của tỉnh Bắc Thái và TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kế hoạch thị xã đồng thời triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ II của Hội vào cuối năm 1996.

Những nhiệm vụ lớn cần hoàn thành:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Hội, xây dựng toàn Hội thành một khối thống nhất, kiên định về bản chất chính trị, tạo sự nhất trí cao, tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhiệt tình trách nhiệm.

- Tham gia các hoạt động góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền ở cơ sở, cùng với các đoàn thể bạn tham gia chống quan liêu tham nhũng, tiêu cực, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Hội thật sự vững mạnh, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, phấn đấu cơ bản xóa hết đói, giảm tỉ lệ nghèo xuống dưới 4%.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

- Chuẩn bị thật tốt và tiến hành Đại hội các cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 1996-2002.

Ngày 02 tháng 6: Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Tân Quang lần thứ III nhiệm kỳ 1996-1998. Đại hội có 49 đại biểu đại diện cho 227 hội viên của 12 chi hội. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH khóa III.

Rút kinh nghiệm Đại hội Cựu chiến binh xã Tân Quang, BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã quyết định đến ngày 30 tháng 7 hoàn thành Đại hội cấp cơ sở để chuẩn bị Đại hội Cựu chiến binh Thị xã vào tháng 10 năm 2006.

Ngày 28 tháng 7: BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã họp thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ II. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã lần thứ II.

Hội nghị thảo luận cơ bản nhất trí như dự thảo, giao cho Thường trực chính sửa hoàn chỉnh các văn bản để thông qua kỳ họp tới.

Ngày 20 tháng 8: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh thị xã họp thông qua:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (1996-2002).

2. Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Cựu chiến binh thị xã khóa I.

3. Dự kiến nhân sự BCH khóa II nhiệm kỳ 1996-2002.

4. Chương trình, đại biểu, khách mời, công tác tổ chức, hậu cần cho Đại hội.

Sau một buổi làm việc, hội nghị đã thông qua tất cả các văn kiện để trình Đại hội II. Về nhân sự hội nghị nhất trí trình Đại hội số lượng là 11 đồng chí, 03 ủy viên Thường vụ, 55 đại biểu chính thức (phân bổ các cơ sở).

Ngày 21 tháng 10: Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 1996-2002 tổ chức tại hội trường UBND thị xã Sông Công. Về dự Đại hội có 55 đồng chí đại diện cho 907 hội viên sinh hoạt ở 59 chi hội.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tài Hà phó bí thư Thị ủy - chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Trần Đường phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái về dự và chỉ đạo Đại hội; Các đồng chí đại diện các ban Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đồng chí lãnh đạo xã phường, các đại biểu lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã.

Đại hội bầu đoàn Chủ tịch 03 đồng chí, đoàn Thư ký 02 đồng chí. Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí Trần Bảo khai mạc đại hội và thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II (1996-2002).

Thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc thị xã, đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ I, Hội đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên; đã bám sát Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên phối hợp với Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể khác vận động hội viên và nhân dân chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội củng cố an ninh quốc phòng ở địa phương. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt trong các phong trào, giúp nhau làm kinh tế gia đình xóa đói, giảm nghèo, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tham nhũng, quan liêu tiêu cực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội Cựu chiến binh thị xã thực sự là chỗ dựa của Đảng, chính quyền các cấp, đã đoàn kết trong và ngoài Hội. Trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh đối với Đảng chính quyền được đánh giá là hiệu quả, nói đi đôi với làm được nhân dân tin yêu...

Thay mặt BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Thái đồng chí Trần Đường phát biểu ý kiến, đồng chí ghi nhận và biểu dương thành tích, những kết quả đạt được của Hội cựu chiến binh thị xã từ ngày thành lập Hội, trong nhiệm kỳ II Hội Cựu chiến binh thị xã cần phát huy tiềm năng của các thế hệ cựu chiến binh, là lực lượng nòng cốt ở tất cả các khu dân cư.

Đại hội tiến hành bầu cử BCH khóa II gồm 11 đồng chí
Phiên họp đầu tiên BCH khóa II bầu Ban thường vụ gồm 03 đồng chí: Hoàng Văn Tố, Dương Văn Cường, Đinh Ngọc Thêm. BCH bầu chức danh:

- Đồng chí: Hoàng Văn Tố giữ chủ tịch Hội;
- Đồng chí: Dương Văn Cường giữ chức phó chủ tịch Hội;
- Đồng chí: Đinh Ngọc Thêm giữ chức ủy viên Thư ký.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên lần thứ II gồm 03 đồng chí:

Đồng chí Hoàng Văn Tố, Vũ Văn Đồng, Nguyễn Hùng Mạnh. Đồng chí Trần Bảo là đại biểu đương nhiên. Chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh. Thống nhất chỉ định đồng chí Dương Văn Cường phó chủ tịch Hội thị xã Sông Công là đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công nhiệm kỳ II là: Đại hội góp phần tích cực đẩy mạnh công cuộc đổi mới của địa phương thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thị xã giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh theo định hướng XHCN.

Ngày 25 tháng 10: Thường trực BCH Hội họp phiên đầu tiên thống nhất quy chế làm việc, phân công phân nhiệm theo chức danh, chế độ trực, giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết.

- Báo cáo kết quả sau Đại hội lên Hội Cựu chiến binh Tỉnh, chỉ đạo các cơ sở thông báo kết quả Đại hội Cựu chiến binh thị xã khóa II đến toàn thể hội viên.

Ngày 10 tháng 11: Hội nghị Phòng chống tệ nạn xã hội được tổ chức tại phòng họp Thị ủy, về dự có 40 đại biểu ở các xã phường; về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu bí thư Thị ủy.

Đồng chí Hoàng Văn Tố chủ trì hội nghị, đọc báo cáo kết quả hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan (Hội Cựu chiến binh thị xã và cơ quan Công an thị xã). Hội nghị nghe các bản tham luận, tiếp theo thay mặt Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu phát biểu với hội nghị, đồng chí

đã ghi nhận những thành tích của Hội trong việc phòng chống TNXH, góp phần làm ổn định chính trị xã hội ở địa phương.

Ngày 20 tháng 12: Hội nghị BCH mở rộng tổng kết công tác Hội năm 1996.

Kết quả phân loại: 6/6 cơ sở Hội xã phường đạt vững mạnh, trong đó khá 4 cơ sở, trung bình 2 cơ sở; có 34/59 chi hội khá, trung bình 21/59 chi hội, yếu 4 chi hội; Hội viên gương mẫu 523 đồng chí, trung bình 380 đồng chí, yếu 5 đồng chí.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 1996 tiến hành Đại hội Cựu chiến binh từ cơ sở đến thị xã đạt kết quả tốt.

- Về công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Sông Công: Nhân kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến dịch Mậu Thân năm 1968, chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng thống nhất Tổ quốc: Thường trực Thị hội đã tổ chức một số buổi nói chuyện truyền thống cho Đoàn viên Thanh niên, học sinh sinh viên, thầy cô giáo với 9.785 lượt người nghe, trong đó có 757 lượt thầy cô giáo. Phối hợp với Thị đoàn Sông Công xây dựng thêm 13 chi đoàn mới, giúp đỡ 26 chi đoàn hoạt động có nề nếp.

Hội Cựu chiến binh các cấp và các đoàn thể đã giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu hàng trăm đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng đưa vào nguồn kết nạp Đảng.

- Sau bầu cử HĐND và Đại hội Đảng các cấp năm 1995 số hội viên đã trúng cử vào cấp ủy, chính quyền từ cơ sở đến thị xã với tỉ lệ cao.

Biên Niên Sự Kiện - Hội Cựu Chiến Binh Thị xã Sông Công

+ Về Đảng: đã có 57/117 hội viên trong cấp ủy, 13/27 hội viên là thường vụ Đảng ủy, 6/9 hội viên là bí thư Đảng ủy, 7/9 hội viên trúng phó bí thư Đảng ủy, 01 hội viên là bí thư Thị ủy.

+ Về Chính quyền: 5/6 hội viên là chủ tịch UBND xã phường, 01 hội viên là chủ tịch HĐND thị xã, 1 chủ tịch UBND thị xã, 2 phó chủ tịch UBND thị xã.

Tổng kết năm 1996 Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công được BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen.

PHẦN BA:
XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI
NHIỆM KỲ II (1996 - 2002)



Đoàn Chủ tịch tại Đại hội nhiệm kỳ II



Toàn cảnh tại Đại hội nhiệm kỳ II

NĂM 1997

Ngày 15 tháng 01: Hội nghị Thường vụ Hội Cựu chiến binh Thị xã khóa II.

- Thông qua chương trình công tác năm 1997.

- Thông qua quy chế hoạt động, phân công công tác từng đồng chí trong Thường vụ khóa II.

- Phát động phong trào thi đua: xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình cựu chiến binh tiến bộ, Hội ngày càng xứng đáng là đại diện ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng là thành viên tích cực của Mặt trận tổ quốc.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Hội cấp trên về kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh liệt sỹ với 6 chương trình cụ thể:

+ Tạo mới, tu sửa nhà ở cho gia đình thương binh, liệt sỹ.

+ Giúp đỡ ổn định đời sống thương binh nặng và khó khăn.

+ Xây dựng quỹ tình nghĩa trong Hội (bình quân từ 3000đ đến 5000đ/1 hội viên).

+ Tặng sổ tiết kiệm.

+ Phụng dưỡng, đỡ đầu con liệt sỹ mồ côi, mẹ liệt sỹ cô đơn.

+ Vườn cây tình nghĩa.

- Khảo sát số anh em đã qua quân đội chuyển ngành về cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Ngày 25 tháng 3: Thường trực BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã tổ chức gặp mặt các Ban liên lạc. Về dự có 43

đồng chí, đồng chí Trần Đường phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên về dự và chỉ đạo hội nghị

Ngày 15 tháng 4: Hội nghị sơ kết quý I đã hoàn thành khá tốt công tác quý: Kết nạp 20 hội viên mới nâng tổng số 964 đồng chí.

- Phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền vận động 538 thanh niên trong độ tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đã có 90 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó có 15 con hội viên cựu chiến binh.

- Thực hiện kế hoạch của UBND Thị xã, chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thương binh liệt sỹ, Thị hội phối hợp với cơ quan chức năng từ Thị xã đến cơ sở điều tra số liệt sỹ trong các thời kỳ kháng chiến có 305 liệt sỹ cung cấp cho phòng Lao động - Thương binh xã hội.

- Đã điều tra số cựu chiến binh chuyên ngành về các cơ quan Thị xã chuẩn bị cho việc thành lập Hội.

Tại hội nghị thường trực Thị hội đã trao Huy chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 4 đồng chí lãnh đạo Thị xã.

1. Đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã.

2. Đồng chí Nguyễn Tài Hà Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã.

3. Đồng chí Nguyễn Trọng Thị ủy viên, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Thị xã.

4. Đồng chí Đào Thị Chín Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cải Đan.

Đồng chí Trần Đường Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh về dự và trao Huy chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 4 đồng chí.

Ngày 09 tháng 4: Thường trực Thị hội họp triển khai công tác quý II, thông qua kế hoạch thành lập Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng dự kiến BCH lâm thời gồm 5 đồng chí.

Ngày 30 tháng 4: Hội nghị thành lập Hội Cựu chiến binh khối cơ quan, khối Dân Đảng, Chính quyền gồm 57 đồng chí. Về dự có đồng chí Trần Đường chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh, đồng chí bí thư Thị ủy, bí thư Đảng ủy khối cơ quan và thủ trưởng các phòng ban tới dự. Thường trực Hội Cựu chiến binh thị xã chỉ định 5 đồng chí vào BCH lâm thời và giữ các chức danh:

- Đ/c Phạm Hải Vân - chủ tịch.
- Đ/c Lương Quang Đồng - phó chủ tịch.
- Đ/c Đặng Văn Hà - ủy viên.
- Đ/c Dương Minh Sử - ủy viên.
- Đ/c Nguyễn Hữu Thái - ủy viên.

Thay mặt Thị ủy đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu phát biểu, biểu dương sự cố gắng của cơ quan Thường trực Thị hội, đã điều tra nắm số lượng, chất lượng anh em cựu chiến binh ở cơ quan và tổ chức thành lập theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Đồng chí Trần Đường thay mặt cho thường trực Hội Cựu chiến binh Tỉnh phát biểu hoan nghênh sự cố gắng của thường trực Hội Cựu chiến binh Thị xã, là đơn vị tổ chức Hội ở cơ quan hành chính sự nghiệp đầu tiên của Tỉnh và đồng chí đề

ng nghị Hội tiếp tục phát triển Hội Cựu chiến binh cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, doanh nghiệp...

Ngày 19 tháng 5: Được sự nhất trí của Đảng ủy, chỉ bộ các cơ quan ngành Kinh tế Thị xã. Thường trực BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã tổ chức hội nghị thành lập Hội Cựu chiến binh Liên ngành Kinh tế gồm: Chi cục Thuế, Ngân hàng, Kho bạc, Ban quản lý Trung tâm Thương nghiệp gồm 24 đồng chí. Thường trực Hội Cựu chiến binh thị xã chỉ định BCH lâm thời gồm 3 đồng chí và giữ các chức danh:

Đồng chí Đào Duy Minh - chủ tịch,

Đồng chí Nguyễn Đình Túc - Phó chủ tịch.

Đồng chí Dương Quang Tích - Ủy viên.

Hội nghị được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tài Hà chủ tịch UBND Thị xã Sông Công, đồng chí Trần Đường chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Trọng chủ tịch Mặt trận tổ quốc Thị xã về dự.

Ngày 24 tháng 6: Hội nghị BCH mở rộng sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sáu tháng đầu năm 1997 hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, các cấp Hội nhất là ở cơ sở đã hoạt động xây dựng Hội cả về số lượng và chất lượng, kết nạp 44 hội viên mới đưa tổng số hội viên toàn Thị xã lên 1098 đồng chí. Hoạt động của các cấp Hội được duy trì đều đặn và có hiệu quả.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội.

- Cùng với cấp ủy chính quyền các ngành chức năng và đoàn thể trong Mặt trận tổ quốc tham gia tổ chức trọng thể kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

- Tiếp tục mở rộng phát triển Hội ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học.

- Chuẩn bị tốt hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng Hội cơ sở do Tỉnh hội tổ chức tại Thị xã Sông Công.

- Phấn đấu kết nạp từ 50 - 80 hội viên nâng tỷ lệ vào hội lên 85%.

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp xây dựng nội dung hoạt động giữa 2 cơ quan về bồi dưỡng chuyển giao khoa học kỹ thuật, vật nuôi cây trồng cho hội viên.

Ngày 26 tháng 7: Hội Cựu chiến binh các cấp tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng và đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc tổ chức long trọng kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh liệt sỹ và khánh thành Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Trung tâm Văn hóa thị xã.

Ngày 19 tháng 8: Thường trực BCH Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức đoàn cán bộ gồm 42 đồng chí thăm Khu Di tích nơi Bác Hồ ký Sắc lệnh lấy ngày 27 tháng 7 hằng năm là ngày Thương binh liệt sỹ tại xã Hùng Sơn huyện Đại Từ và thăm Hội Cựu chiến binh huyện Đại Từ.

Ngày 20 tháng 9: BCH Hội Cựu chiến binh thị xã họp đánh giá công tác 9 tháng hoạt động của Hội và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ II.

Một số kết quả hoạt động năm 1997:

- Về tổ chức Hội: thành lập 2 Hội cơ sở Hội 487, phát triển 7 chi hội, kết nạp 148 hội viên. Đến cuối năm toàn thị xã có 8 cơ sở Hội, 68 chi hội và 1.142 hội viên

- Bình xét phân loại: 6 Hội cơ sở đạt vững mạnh, (2 Hội cơ sở 487 mới thành lập chưa phân loại), 46 chi hội đạt loại khá, trung bình 14 chi hội.

- Phân loại hội viên: khá 819 hội viên, trung bình 307, yếu 16 hội viên.

- Phân loại gia đình cựu chiến binh tiên bộ = 937 hộ, 79 hộ chưa tiên bộ.

- Phân loại đời sống hội viên, khá 449, trung bình 631, hộ hội viên nghèo 61, đói còn 01 hộ.

Hội Cựu chiến binh Thị xã được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen.

NĂM 1998

Ngày 10 tháng 4: Hội nghị sơ kết công tác quý I, tham gia hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch Hội của các cơ sở; hội nghị kiểm điểm đánh giá hoạt động Hội trong quý, xây dựng phương hướng nhiệm vụ quý II; quyết định thời gian đại hội nhiệm kỳ cấp cơ sở xong trước ngày 10 tháng 7 năm 1998.

Ngày 19 tháng 5: Tổ chức Đại hội cựu chiến binh Hội Liên ngành Kinh tế lần thứ nhất; Đại hội xác định mục đích hoạt động của Hội 5 nhiệm vụ, tập trung vào 2 nhiệm vụ chủ yếu: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị giao cho, xây

dựng cơ quan đơn vị TSVM và quan tâm đến đời sống tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của cựu chiến binh; Đại hội bầu BCH khóa I gồm 05 đồng chí, đồng chí Đào Duy Minh được bầu giữ chức chủ tịch Hội.

Ngày 16 tháng 7: Hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động Hội 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phát động phong trào thi đua xây dựng Hội TSVM đến năm 2002; hội nghị vinh dự được đồng chí Trần Đường chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh về dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 20 tháng 7: Tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm (1992-1997) Hội giúp nhau phát triển kinh tế - nâng cao đời sống - xóa đói giảm nghèo. Kết quả phân loại đời sống hội viên như sau:

<i>Năm</i>	<i>Giàu khá %</i>	<i>Trung bình %</i>	<i>Nghèo %</i>	<i>Đói %</i>
1992	15,8	42,3	36,8	5,1
1995	41,0	52,8	8,8	0,12
1997	51,3	46,2	3,5	0

Hội nghị quyết tâm phấn đấu đến năm 2000 cơ bản xóa hết hộ nghèo, đời sống hội viên ngày một nâng cao, tỉ lệ hộ khá giàu tiếp tục tăng lên.



Hình ảnh phát triển kinh tế gia đình của hội viên

Ngày 10 tháng 10: Hội nghị BCH mở rộng kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động xây dựng Hội 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ cụ thể 3 tháng còn lại.

Trước tình hình phát triển của tổ chức Hội, được sự nhất trí của lãnh đạo Thị ủy và của thường trực Tỉnh hội, hội nghị đã bầu bổ xung 2 đồng chí ủy viên BCH, đồng chí Dương Quốc Chiến chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Mỏ Chè và đồng chí Phạm Hải Vân chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan Dân Chính Đảng thị xã. Hội nghị cho ý kiến về việc thành lập 2 cơ sở Hội 487 là: Hội Cựu chiến binh Công ty DIEZEL Sông Công và Hội Cựu chiến binh Ngành Giáo dục.

Kết quả năm 1998:

Đã kết nạp 187 hội viên mới đưa tổng số hội viên lên 1312 đồng chí, đạt tỉ lệ 62%. Đã xây dựng, tổ chức mới 3 cơ sở Hội 487 đưa tổng số cơ sở Hội lên 11, trong đó có 6 cơ sở Hội xã phường, 5 cơ sở Hội 487.

Hội Cựu chiến binh thị xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

NĂM 1999

Ngày 08 tháng 01: Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức hội nghị Tổng kết năm 1998, hội nghị đã nghiêm túc đánh giá kết quả xây dựng hoạt động Hội năm 1998 Hội đã có rất nhiều cố gắng trong xây dựng tổ chức Hội và tham gia các phong trào của địa phương.

Trong năm đã kết nạp 187 hội viên đưa tỉ lệ vào Hội trên 60%, thành lập mới 3 cơ sở Hội 487 đưa tổng số cơ sở Hội lên 11, tỷ lệ Hội TSVM tăng hơn năm 1997. Hăng hái

tham gia các phong trào thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương, được UBND tỉnh khen thưởng. Hội nghị được đón đồng chí bí thư Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Nông Lương Tuấn phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh về dự chỉ đạo hội nghị.

Ngày 23 tháng 02: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh thị xã triển khai kế hoạch năm:

- Học tập: Quán triệt Nghị quyết chuyên đề I “Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.

- Quán triệt Nghị quyết của BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh, tập trung làm tốt 9 việc:

1; Tổ chức cho cán bộ hội viên học tập Nghị quyết Chuyên đề I,

2; Quán triệt phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng - Nhà nước cho hội viên cựu chiến binh,

3; Thường xuyên chăm lo kiện toàn đội ngũ cán bộ,

4; Quan tâm động viên giúp đỡ cựu chiến binh đương nhiệm,

5; Nắm chắc tâm tư - nguyện vọng của cựu chiến binh,

6; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị,

7; Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh,

8; Thường xuyên phát động xây dựng phong trào thi đua xây dựng Hội TSVM trong toàn Hội,

9; Tích cực chủ động phối kết hợp với chính quyền đoàn thể để thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ tiêu kế hoạch của thị xã, xứng đáng là tổ

chức chính trị xã hội tin cậy của Đảng - Chính quyền nhân dân.

Ngày 15 tháng 5: Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-CP ngày 10/4/1999 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) chuyển xã Bình Sơn huyện Phổ Yên về thị xã Sông Công. Hội Cựu chiến binh xã Bình Sơn có 187 hội viên, đồng chí Trần Chí Thanh làm chủ tịch, đồng chí Trương Tiến Sinh làm phó chủ tịch.

Ngày 27 tháng 4: Hội nghị gặp mặt hội viên cựu chiến binh đương nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt trên địa bàn thị xã. Tham gia hội nghị có 58 đồng chí cựu chiến binh đương nhiệm; lãnh đạo Thị ủy, UBND, một số các phòng ban ngành đoàn thể của thị xã tới dự nhằm động viên cựu chiến binh phát huy hơn nữa bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin cậy giao cho, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan đơn vị ngày một vững mạnh.

Ngày 05 tháng 5: Tổ chức buổi gặp mặt Chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, có 73 cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu, phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các đồng chí chủ tịch Hội các cơ sở, buổi gặp mặt nhằm ôn lại chiến thắng oanh liệt - lịch sử của quân và dân ta, tôn vinh các chiến sĩ Điện Biên đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ *Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu* của quân và dân ta.

Buổi gặp mặt vinh dự được đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tài Hà chủ tịch UBND thị xã đến chung vui, động viên các cựu chiến binh.

Ngày 08 tháng 5: Quyết định thành lập 3 Hội cơ sở:
Hội Cựu chiến binh phường Phố Cò,
Hội Cựu chiến binh phường Cải Đan,
Hội Cựu chiến binh xã Vinh Sơn

theo Quyết định số 18/CP ngày 10/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 68/QĐ-UB của UBND thị xã ngày 05/5/1999. Quyết định BCH lâm thời và chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch của 3 cơ sở.

- Hội Cựu chiến binh phường Phố Cò có 165 hội viên, đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh làm chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Quý làm phó chủ tịch Hội;

- Hội Cựu chiến binh phường Cải Đan có 155 hội viên, đồng chí Lưu Trọng Liên làm chủ tịch, đồng chí Đặng Xuân Thu làm phó chủ tịch;

- Hội Cựu chiến binh xã Vinh Sơn có 88 hội viên, đồng chí Bùi Thanh Sen làm chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh làm phó chủ tịch.

Ngày 24 tháng 8: Hội nghị BCH thường kỳ thông qua:

- Kế hoạch kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Báo cáo tóm tắt 10 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Cựu chiến binh Thị xã Sông Công.

- Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên cựu chiến binh gương mẫu.

- Quyết định thời gian tổ chức kỷ niệm và tổng kết phong trào thi đua yêu nước.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Trần Đường chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Minh phó bí thư Thị ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 20 tháng 10: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã mở rộng.

Quán triệt Nghị quyết chuyên đề II của BCH Trung ương Hội về phát triển kinh tế nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo trong cựu chiến binh.

Nghị quyết dự thảo phát triển kinh tế - xóa đói giảm nghèo của Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công, phấn đấu đến 2000 cơ bản xóa xong hộ nghèo, đời sống cựu chiến binh ngang bằng với đời sống trung bình của nhân dân thị xã Sông Công, hộ khá giàu ngày một nhiều.

Ngày 06 tháng 12: Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Thi đua điển hình tiên tiến 5 năm (1995 - 1999). Tham gia Lễ kỷ niệm và Đại hội có 72 cán bộ hội viên tiêu biểu xuất sắc và 66 đại biểu mời đã ôn lại 10 năm xây dựng và phát triển của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công; biểu dương, tôn vinh những tập thể - cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong Hội và phát động phong trào thi đua 5 năm tiếp theo.

Đại hội vinh dự được các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, các đồng chí thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh về dự phát biểu biểu dương và chỉ đạo Đại hội.



Các hội viên tiêu biểu nhận khen thưởng tại Đại hội

Kết quả năm 1999:

- Kết nạp 139 hội viên đưa tổng số hội viên lên 1450, tỉ lệ vào Hội 75%.
- Chia tách, thành lập 03 cơ sở Hội xã phường, 01 cơ sở Hội 487 đưa tổng số Hội cơ sở lên 15 gồm 9 cơ sở xã phường, 6 cơ sở Hội 487.
- Tổ chức gặp mặt, tôn vinh, động viên các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Điện Biên Phủ.
- Tổ chức gặp mặt động viên cựu chiến binh đương nhiệm trên địa bàn xã.

- Tổ chức trọng thể kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công. Đại hội Thi đua yêu nước 5 năm, Hội Cựu chiến binh thị xã được UBND Tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

NĂM 2000

Ngày 10 tháng 01: Hội nghị Liên tịch phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh, Ban chỉ huy Quân sự và Công an thị xã bàn - thống nhất nội dung phối kết hợp hoạt động và phân công trách nhiệm của mỗi cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

- Hoạt động góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở.

- Phối hợp thực hiện cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ.

- Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Ngày 10 tháng 02: Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức hội nghị cán bộ bàn xây dựng một số nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2000.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên.

Phát triển hội viên và tổ chức hội.

+ Tuyên truyền vận động kết nạp hội viên tỷ lệ vào hội đạt 80% trở lên.

+ Xây dựng, thành lập 1 - 2 cơ sở Hội 487 và rút kinh nghiệm xây dựng hội khối 487.

+ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề II của Trung ương Hội đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phấn đấu giảm 50% hộ nghèo hiện có. Tích cực chuyển đổi vật nuôi cây trồng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế, xây dựng quỹ hội bình quân đạt 100.000đ/hội viên.

Các cơ sở cụ thể hóa nghị quyết liên tịch giữa Hội Cựu chiến binh với Công an và Ban Chỉ huy quân sự Thị xã.

- Góp phần tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Phát huy kết quả đại hội Thi đua các cơ sở phát động phong trào thi đua trong toàn hội.

Ngày 8 tháng 4: Quyết định thành lập ra mắt Hội Cựu chiến binh cơ sở ở Trung tâm Phát triển chăn nuôi Miền Núi đồng chí Nguyễn Hữu Trà được chỉ định làm chủ tịch Hội, đồng chí Hàn Quốc Vương giữ chức phó chủ tịch.

Ngày 11 tháng 4: Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết công tác hoạt động Hội quý I, quyết định một số công việc trọng tâm trong quý II.

- Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Hội năm 2000.

- Đi thăm quan học tập một số mô hình kinh tế ở trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức rút kinh nghiệm xây dựng, hoạt động Hội khối 487.

- Tổ chức gặp mặt nhân 25 năm giải phóng Miền Nam 30/4.

- Tham gia tích cực có hiệu quả kỷ niệm 15 năm thành lập Thị xã.

Về dự hội nghị có đồng chí Trần Đường chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh và đồng chí Nguyễn Tài Hà chủ tịch UBND Thị xã dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày 17-19 tháng 4: Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội với các nội dung sau: Một số nội dung của bộ luật dân sự, nội dung hoạt động xây dựng Hội, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức, tư tưởng đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Lớp tập huấn được đồng chí Hà Ngọc Thọ ủy viên ban Thường vụ - thường trực Tỉnh hội về truyền đạt một số nội dung.

Ngày 11 tháng 7: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch, phó chủ tịch hội của 15 cơ sở. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2000 làm được nhiều việc nổi bật là:

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội, tích cực tuyên

truyền vận động phát triển hội viên giữ vững được danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 1999.

Hội nghị xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong Hội. Tham gia tích cực góp phần vào thành công đại hội Đảng các cấp.

Ngày 4 tháng 8: Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng hoạt động của hội 487. hội nghị được tổ chức tại Hội Cựu chiến binh Trường công nhân kỹ thuật Việt Đức. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của các Hội khối 487 nổi bật:

- Cựu chiến binh đã phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công không có hội viên vi phạm kỷ luật pháp luật.

- Quá trình hoạt động đã biết vận dụng hài hòa giữa nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Đã duy trì được các chế độ sinh hoạt, nhiệm vụ của Hội.

- Thường xuyên quan tâm đời sống vật chất tinh thần hội viên động viên thăm hỏi kịp thời khi có vụ việc xảy ra.

- Bằng nhiều hình thức để xây dựng quỹ hội, sự trợ giúp của đơn vị để hội hoạt động.

Hội nghị cũng chỉ ra một số yếu điểm để khắc phục như: một số ít hội viên nhận thức về tính chất, mục đích, nhiệm vụ của Hội chưa đầy đủ, duy trì một số chế độ chưa đều còn ỷ lại vào yếu tố khách quan, hoạt động còn lúng túng bị động. Đồng chí Trần Đường chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh về dự đánh giá cao về xây dựng hội 487 của Thị xã Sông

Công đồng chí mong muốn Hội 487 của Thị xã tích cực hoạt động ngày một chất lượng cao hơn.

Ngày 10 tháng 10: Hội nghị sơ kết quý III năm 2000 tham gia hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở.

Trong quý đã kết nạp được 25 hội viên đưa tổng số hội viên lên 1.647 đồng chí, củng cố lại 3 BCH cơ sở.

+ Hội Cựu chiến binh Liên ngành kinh tế: đ/chí Đào Duy Minh làm chủ tịch.

+ Hội Cựu chiến binh phường Phố Cò: đồng chí Phạm Bá Thế làm phó chủ tịch thay đồng chí Phạm Văn Quý.

+ Hội Cựu chiến binh xã Bá Xuyên: đồng chí Đồng Văn Viên phó chủ tịch làm chủ tịch thay đồng chí Vũ Thành Chiền nhận nhiệm vụ khác, đồng chí Đồng Văn Cang ủy viên BCH được bầu làm phó chủ tịch.

- Hội nghị đề ra 6 nội dung công việc trong quý IV:

1; Tham gia sơ kết 1 năm phòng chống tội phạm.

2; Tăng cường kiểm tra nắm tình hình hoạt động Hội ở cơ sở.

3; Tổng hợp đánh giá toàn diện kết quả năm 2000.

4; Tổ chức giao lưu truyền thống với học sinh - Thanh Thiếu niên ở các trường nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân.

5; Tích cực tham gia thi tìm hiểu Pháp luật do tỉnh phát động với số lượng đông, chất lượng cao.

6; Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở.

Kết quả hoạt động năm 2000:

- Đã vận động kết nạp 239 hội viên mới đưa tổng số hội viên lên 1689 đ/chí.

- Thành lập mới 2 cơ sở Hội 487 đưa tổng số cơ sở Hội lên 19.

- Phân loại cuối năm: Cơ sở TSVM 90%

Chi hội TSVM 87%

Hội viên gương mẫu 85%

- Tổ chức 1 lớp tập huấn cán bộ Hội có 104 đồng chí tham gia.

- Xây dựng Nghị quyết liên tịch hoạt động với cơ quan Quân sự, Công an thị xã nhằm thực hiện các chương trình quốc phòng ở địa phương.

- củng cố 3 BCH cơ sở nhằm ổn định tổ chức để chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ cấp cơ sở năm 2001.

- Thực hiện kế hoạch năm 2000 Hội cơ bản xóa hết hộ nghèo theo tiêu chí.

Do có nhiều thành tích Hội Cựu chiến binh thị xã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen.

NĂM 2001

Ngày 10 tháng 01: Hội nghị cán bộ Hội xác định một số chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2001:

- Phát triển hội viên đạt tỉ lệ vào Hội 85%

- Phần đầu giảm 15/31 hộ cựu chiến binh nghèo

- Không có cơ sở Hội yếu kém

- Chi hội đạt Trong sạch vững mạnh trên 90%

- Hội viên gương mẫu đạt trên 90%

- Gia đình cựu chiến binh tiên bộ 85%

- Chuẩn bị các yếu tố để tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 9 xã phường vào quý IV, công tác chuẩn bị xong trước 30/9

Để thực hiện tốt các nội dung trên hội nghị đề ra một số biện pháp:

- Duy trì tốt các chế độ hoạt động của Hội.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, nắm tình hình giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh trong quá trình hoạt động.

- Nội bộ đoàn kết nhất trí, cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực theo phân cấp qui định.

Ngày 21 tháng 3: BCH Hội Cựu chiến binh thị xã họp quyết định chia tách Hội Cựu chiến binh khối cơ quan Dân - Chính - Đảng thành 4 Hội cơ sở:

- Hội Cựu chiến binh khối Dân Đảng do đồng chí Phạm Hải Vân làm chủ tịch, đồng chí Đoàn An làm phó chủ tịch.

- Hội Cựu chiến binh khối Chính quyền do đồng chí Nguyễn Hữu Thái làm chủ tịch, đồng chí Lương Quang Đồng làm phó chủ tịch.

- Hội Cựu chiến binh Ban Quản lý Đô thị do đồng chí Nguyễn Trí Định làm chủ tịch, đồng chí Đinh Văn Lợi làm phó chủ tịch.

- Hội Cựu chiến binh Trung tâm Y tế do đồng chí Đặng Văn Hà làm chủ tịch, đồng chí Phạm Quang Lưu làm phó chủ tịch.

Ngày 11 tháng 5: Hội nghị chia tách Hội Cựu chiến binh Liên ngành Kinh tế, tham dự hội nghị có các đồng chí thường trực Thị hội, bí thư Chi bộ 3 cơ quan: Ngân hàng Công

thương, Kho bạc, Chi cục Thuế và các đồng chí ủy viên BCH. Sau khi xem xét hội nghị nhất trí tách Hội Cựu chiến binh Liên ngành Kinh tế thành 2 cơ sở Hội:

- Hội Cựu chiến binh Chi cục Thuế do đồng chí Đào Duy Minh làm chủ tịch, đồng chí Nguyễn Tiến Bộ làm phó chủ tịch.

- Hội Cựu chiến binh Ngân hàng - Kho bạc - Trung tâm Thương nghiệp do đồng chí Nguyễn Như Lâm làm chủ tịch, đồng chí Phạm Quang Đăng làm phó chủ tịch.

Như vậy đến tháng 5 năm 2001 Hội Cựu chiến binh thị xã có 20 cơ sở Hội.

Ngày 07 tháng 6: Sau khi xem xét số lượng, chất lượng cựu chiến binh tại Lâm trường Phúc Tân, được sự thống nhất của lãnh đạo Lâm trường, BCH Hội Cựu chiến binh thị xã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh cơ sở Lâm trường Phúc Tân gồm 11 hội viên do đồng chí Đào Xuân Cương làm chủ tịch, đồng chí Nguyễn Mạnh Đoàn làm phó chủ tịch.

Ngày 10 tháng 7: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2001, hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như:

- Tập trung chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ các cơ sở, tổ chức Đại hội điểm tại Hội Cựu chiến binh xã Bá Xuyên để rút kinh nghiệm.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch với Đoàn Thanh niên.

- Làm chuyển biến tình hình hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm tệ nạn xã hội (TNXH) trong cựu chiến binh và con em cựu chiến binh.

Ngày 09 tháng 10: Hội nghị sơ kết quý III, tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch Hội 20 cơ sở. Kết quả quý III và 9 tháng:

- Kết nạp thêm 23 hội viên nâng tổng số hội viên lên 1768, tỉ lệ vào Hội đạt 85%.

- Thành lập mới 01 cơ sở Hội tại Lâm trường Phúc Tân.

- Chia tách 2 cơ sở Hội: Liên ngành Kinh tế và các cơ quan của thị xã thành 6 cơ sở Hội.

- Chỉ đạo 06 cơ sở xã phường Đại hội nhiệm kỳ đạt kết quả tốt, có 3 đồng chí chủ tịch tái cử (Tân Quang, Lương Châu, Bình Sơn).

- Vận động quyên góp ủng hộ các loại quỹ được 27,9 triệu đồng.

Nhiệm vụ quý IV:

- Chỉ đạo 3 cơ sở xã phường còn lại tiến hành Đại hội nhiệm kỳ xong trước 30/10 (Phổ Cò, Cải Đan, Vinh Sơn).

- Chuẩn bị các mặt cho Đại hội nhiệm kỳ III Hội Cựu chiến binh thị xã vào cuối tháng 02 năm 2002. Đặc biệt quan tâm công tác nhân sự, tổ chức các phong trào văn nghệ thể thao chào mừng Đại hội.

- Tổ chức cho cán bộ Hội tham quan du lịch tại Hồ Núi Cốc.

- Tổng kết năm 2001 của Thị hội gọn nhẹ để tập trung cho Đại hội nhiệm kỳ.

Kết quả hoạt động năm 2001:

Ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2001 toàn Hội đã xây dựng kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu, xác định rõ nhiệm vụ phải thực hiện, kết quả:

- Đã kết nạp 262 hội viên mới đưa tổng số hội viên lên 1812 đồng chí, tỉ lệ vào Hội đạt trên 85%.

- Xây dựng mới 1 cơ sở, chia tách 2 cơ sở thành 06 cơ sở nâng tổng số cơ sở Hội của thị xã lên 20.

- Chỉ đạo 09 cơ sở xã phường Đại hội nhiệm kỳ đạt kết quả tốt.

- Thị hội chuẩn bị các yêu tố để tháng 02 năm 2002 Đại hội nhiệm kỳ III (2002-2007).

- Vận động toàn Hội ủng hộ quyên góp các loại quỹ được trên 27,9 triệu.

Do có nhiều thành tích xuất sắc Hội Cựu chiến binh thị xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen, UBND thị xã tặng Giấy khen.

PHẦN BỐN:
XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ III (2002 - 2007)



Đ/C Hoàng Văn tố phát biểu khai mạc hội nghị



Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội

NĂM 2002

Ngày 30 tháng 01: BCH Hội Cựu chiến binh thị xã họp bàn quyết định Đại hội nhiệm kỳ III Hội Cựu chiến binh Thị xã (2002-2007).

- Thông qua toàn bộ văn kiện, nội dung của đại hội.
- Công tác nhân sự: Ban chấp hành 15 đồng chí, thường vụ 5 đồng chí.
- Quyết định thời gian đại hội: 27 - 28/02.
- Dự kiến đoàn chủ tịch 5 đồng chí, đoàn thư ký 2, ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Ngày 27-28 tháng 02: Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Thị xã khóa III được tổ chức tại hội trường lớn UBND thị xã, về dự Đại hội có 105 đại biểu là cán bộ, hội viên trong toàn Thị xã.

Dự Đại hội có đồng chí Trần Đường chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh; đồng chí Nghiêm Xuân Hiếu nguyên bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Tài Hà bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Đức Minh chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí thường vụ Thị ủy, thường trực UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các phòng ban ngành đoàn thể Thị xã.

Các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND 9 xã, phường, thủ trưởng các công ty, nhà máy, trường học, đơn vị có tổ chức Hội Cựu chiến binh trên địa bàn Thị xã.

Sau 2 ngày làm việc Đại hội đã đánh giá kết quả 5 năm (1996-2002) đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2002-2007) rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, hoạt động Hội.

Đại hội đã lựa chọn bầu được 15 đồng chí vào BCH khóa III, Ban chấp hành họp phiên đầu tiên bầu thường vụ 5 đồng chí và bầu các chức danh:

- Đồng chí Hoàng Văn Tố được bầu lại làm chủ tịch Hội;
- Đồng chí Dương Văn Cường được bầu làm phó chủ tịch.
- Đồng chí Đinh Ngọc Thêm được bầu làm ủy viên thư

ký thường trực Hội.

- Đồng chí Nguyễn Đình Trọng ủy viên Thường vụ - chủ tịch hội phường Thắng Lợi.

- Đồng chí Dương Lâm Sung ủy viên thường vụ chủ tịch hội xã Tân Quang, ban chấp hành bầu ban kiểm tra: 3 đồng chí, đồng chí Dương Văn Cường được bầu làm trưởng ban kiểm tra.

Phát biểu với Đại hội: đồng chí chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh, đồng chí bí thư Thị ủy đánh giá cao những thành tích của Hội Cựu chiến binh Thị xã, hoạt động đúng hướng, có hiệu quả là đoàn thể chính trị xã hội xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thị xã Sông Công năm nào cũng được khen thưởng.

Ngày 20 tháng 3: Hội nghị BCH mở rộng để triển khai Nghị quyết Đại hội III và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2002. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Thường vụ, ủy viên BCH phân cụm thi đua để thực hiện phong trào thi đua của Hội.

Những chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2002:

- + Kết nạp hội viên đạt tỷ lệ 90%.
- + Xây dựng quỹ Hội đạt bình quân từ 80-100.000đ/hội viên.
- + Giảm 30% hộ nghèo từ 69 hộ xuống 49 hộ.

+ Giảm số con cựu chiến binh nghiện hút từ 22 xuống 11.

+ Mỗi cơ sở tổ chức một chuyến xe cho cán bộ hội viên đi tham quan du lịch học tập.

Ngày 24 tháng 6: BCH Hội Cựu chiến binh họp xét và quyết định xây nhà tình nghĩa cho hội viên thương binh 3/4 Phạm Văn Quyết ở xóm Tân Tiến xã Tân Quang với số tiền 27 triệu đồng từ nguồn quyên góp ủng hộ của hội viên cựu chiến binh toàn Thị xã, nguồn tài trợ của UBND xã Tân Quang và một phần kinh phí của gia đình với tổng diện tích xây dựng là 60m².

Ngày 10 tháng 7: Hội nghị tổng kết 5 năm (1997-2002) hội viên phát triển kinh tế nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo.

Hội nghị đã đánh giá tổng kết sự nỗ lực của hội viên thực hiện Chuyên đề II của Trung ương Hội. Đời sống hội viên đã được nâng lên một bước đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững so với các đoàn thể khác Hội Cựu chiến binh có số hộ nghèo thấp nhất được lãnh đạo Thị xã biểu dương khen thưởng.

Kết quả cụ thể: hộ giàu 6%; hộ khá 40,6%; hộ trung bình 41%; hộ nghèo gần 2%. Nhà ở tranh tre nửa lá 6,7%, nhà cấp 2, 3 có 83,28%, nhà cấp 4 trở lên 16,04%, có ô tô xe máy 37,5%.

Hội nghị cũng đã quyết định phấn đấu đến hết năm 2006 cơ bản xóa hết hộ nghèo, hội giàu khá tăng lên trên 50%. Đời sống hội viên cựu chiến binh ngang bằng với đời sống chung của nhân dân địa phương, có nhiều mô hình kinh tế có giá trị sản phẩm cao, quỹ hội bình quân 100.000đ/hội viên.

Ngày 20 - 21 tháng 8: Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Thị xã dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Tỉnh Thái Nguyên lần thứ III gồm 05 đồng chí:

- + Đồng chí Hoàng Văn Tô
- + Đồng chí Vũ Văn Đông
- + Đồng chí Dương Văn Cường
- + Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh
- + Đồng chí Trần Bảo

Tại Đại hội Cựu chiến binh Tỉnh lần thứ III đồng chí Hoàng Văn Tô được tin nhiệm bầu vào BCH Hội Cựu chiến binh Tỉnh.

Ngày 12 tháng 9: Lễ bàn giao Nhà Tình nghĩa cho đồng chí Phạm Văn Quyết xóm Tân Tiến xã Tân Quang là thương binh hạng 3/4 được tổ chức trọng thể có sự chứng kiến của lãnh đạo Thị xã, lãnh đạo xã Tân Quang và đông đảo cán bộ hội viên cựu chiến binh Thị xã và Hội Cựu chiến binh xã Tân Quang.

Một số kết quả đạt được năm 2002:

- Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Cựu chiến binh thị xã lần thứ III đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung của đại hội.

- Ngay từ đầu năm các cấp hội đã quán triệt nghị quyết 09/BCT, Nghị quyết Đại hội III Hội Cựu chiến binh Thị xã, Hội Cựu chiến binh Tỉnh đồng thời kết hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Đề ra các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2003.

- Việc chăm sóc của hội đối với hội viên ngày một tốt hơn cả tinh thần và vật chất để lại tình cảm tốt đẹp trong hội viên và trong nhân dân.

- Hoạt động Hội có nhiều đổi mới, nhạy bén với tình hình, tập trung hoạt động ở chi hội phân hội.

Do có nhiều thành tích Hội Cựu chiến binh Thị xã được Trung ương Hội tặng bằng khen và trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

NĂM 2003

Ngày 10 tháng 01: Ban chấp hành tổ chức hội nghị tổng kết năm 2002, xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2003, tham gia hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch, phó chủ tịch hội 20 cơ sở, các đồng chí báo cáo viên.

Hội nghị đã đánh giá hoạt động của Hội năm 2002 làm được 5 việc lớn (như kết quả năm 2002). Hội nghị thảo luận nhất trí một số việc trọng tâm năm 2003:

+ Động viên anh chị em cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong từng cương vị, chức năng của từng đối tượng cựu chiến binh.

+ Quan tâm tập trung chỉ đạo việc xóa nghèo trong Hội.

+ Góp phần quan trọng vào việc phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt phòng chống ma túy.

+ Chăm lo giáo dục truyền thống thế hệ trẻ.

+ Tổ chức cho cán bộ hội viên tiêu biểu đi thăm di tích lịch sử, chiến trường xưa.

Ngày 17 tháng 3: Hội nghị tổng kết dự án trồng dâu nuôi tằm xã Tân Quang. Sau 2 năm triển khai dự án tại xã Tân Quang Hội Cựu chiến binh thị xã đã tổ chức tổng kết đánh giá kết quả. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Hội Cựu chiến binh xã Tân Quang, những tham luận bổ sung của các hội trực

tiếp thực hiện dự án hội nghị đã kết luận. Dự án mang nhiều tính khả thi, không tốn kém nhiều vốn đầu tư phát triển, đem lại hiệu quả cao có thể thu hoạch gấp 5 lần trồng lúa, 10 lần trồng màu trên cùng diện tích trồng dâu. Tận dụng được đất đai gò đồi, nhân lực nhàn rỗi thu hút được lực lượng lao động sản phẩm làm ra dễ tiêu thụ. Hội nghị đã quyết định nhân rộng mô hình không chỉ ở xã Tân Quang mà cả các xã, phường khác để tăng thu nhập cho gia đình hội viên.

Ngày 25-26 tháng 4: Nhân kỷ niệm ngày 30/4 đất nước hoàn toàn giải phóng. Hội Cựu chiến binh Thị xã đã tổ chức một đoàn cán bộ hội viên tiêu biểu gồm 45 đồng chí đi thăm quê hương Bác Hồ, thăm lại Thành cổ Quảng Trị nơi nhiều đồng chí hội viên đã từng tham gia chiến đấu năm 1972 và vào nghĩa trang Trường Sơn viếng các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Qua chuyến đi cán bộ hội viên rất phấn khởi đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thấy được sự đổi thay của quê hương đất nước, xây dựng lòng tin sâu sắc vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Ngày 27 tháng 6: Hội nghị phòng chống ma túy của Hội Cựu chiến binh Thị xã được tổ chức. Hội nghị đã đánh giá những năm qua các cấp Hội, hội viên cựu chiến binh đã làm tốt một số nội dung sau:

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho hội viên, gia đình hội viên về hiểm họa ma túy.

- Hội phối hợp tốt với các cấp, các ngành, các địa phương để phát hiện tố giác người nghiện, tụ điểm buôn bán ma túy.

- Các cấp Hội đã nắm, quản lý chắc con em cựu chiến binh có biểu hiện liên quan tới ma túy, phân công hội viên cùng gia đình xóm phố quản lý giúp đỡ các con nghiện. Từng gia đình hội viên đã ký cam kết không để con em mắc TNXH và nghiện ma túy.

- Đã đưa công tác phòng chống ma túy ở chi hội cơ sở hội vào tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm để xét khen thưởng.

Hội nghị đã xây dựng mục tiêu, phương hướng những giải pháp cho những năm sau.

- Không phát sinh con em hội viên nghiện hút và mắc tệ nạn xã hội.

- Từng bước giảm dần số nghiện phần đầu đến cuối năm 2005 cơ bản con hội viên được cai nghiện và hoàn lương.

- Tiếp tục tuyên truyền tác hại của ma túy, phát hiện sớm kịp thời người nghiện. Phối hợp với các cấp các ngành để ngăn ngừa phòng chống ma túy.

- Gia đình đẩy mạnh công tác giáo dục, quản lý để con em không mắc nghiện.

Ngày 22 tháng 10: Sau khi xem xét căn cứ vào đề nghị của Ban quản lý Các khu công nghiệp của Tỉnh. Hội Cựu chiến binh thị xã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh cơ sở Các khu công nghiệp của Tỉnh trên địa bàn Thị xã. Hội có 8 hội viên: đồng chí Lê Duy Hùng phó Ban quản lý được chỉ định làm chủ tịch. Đồng chí Phan Công Minh chánh văn phòng Ban quản lý làm phó chủ tịch, đến thời điểm này toàn Thị xã có 21 cơ sở.

Ngày 25 tháng 12: Hội Cựu chiến binh Thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2003 tham dự hội nghị có

các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch, phó chủ tịch Hội 21 cơ sở, các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra. Các đồng chí chi hội trưởng và các cá nhân được khen thưởng, hội nghị được đón đồng chí Nguyễn Đức Đài chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh và đồng chí Cao Ngọc Loan phó bí thư Thị ủy dự, hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2003.

- Kết nạp 173 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 1990 đồng chí tỷ lệ vào Hội đạt 92%.

- Phân loại cuối năm: cơ sở Hội TSVM 20/20 = 100%; chi hội TSVM 114/114 = 100%; hội viên gương mẫu 1903/1990 = 96%; gia đình hội viên văn hóa = 95%.

Hoạt động Hội đã đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền địa phương góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thị xã.

Năm 2003 Hội Cựu chiến binh Thị xã được UBND Tỉnh tặng bằng khen.

Một số kết quả hoạt động chính năm 2003:

- Hội đã tổng kết dự án trồng dâu nuôi tằm ở xã Tân Quang sau 2 năm thực hiện có hiệu quả và đã nhân rộng mô hình sang các xã, phường trên địa bàn.

- Đã xây dựng mới 1 tổ chức cơ sở Hội ở Khu công nghiệp nâng số cơ sở Hội của Thị xã lên 21.

- Tổ chức cho cán bộ, hội viên đi thăm quê hương Bác hồ, thăm Thành Cổ Quảng trị và vào nghĩa trang Trường Sơn thăm viếng các anh hùng liệt sỹ.

- Tổng kết 3 năm phòng chống ma túy trong Hội.

NĂM 2004

Ngày 12 tháng 01: Hội nghị Ban chấp hành bàn quyết định một số chỉ tiêu chính năm 2004.

- Phát triển hội viên từ 120-150 tỷ lệ vào hội 95%.
- Thành lập từ 1-2 cơ sở hội khối 487.
- Phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo từ 0,7 xuống 0,3%.
- Tăng tỷ lệ hộ khá giàu trên 70%.
- 100% cơ sở chi hội đạt TSVM, có 30% xuất sắc.
- 95% hội viên gương mẫu.
- 95% gia đình đạt văn hóa các cấp.
- Không phát sinh con hội viên nghiện hút.
- Cơ sở tổ chức nghe thời sự mỗi quý 1 lần.
- Duy trì chế độ nghiêm theo điều lệ.
- 100% chi hội có quỹ bình quân trên 100.000đ/hội viên.
- Phát động tổ chức có hiệu quả cuộc thi tìm hiểu Hội

Cựu chiến binh Việt Nam 15 tuổi.

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn giáo dục truyền thống cho Thanh Thiếu niên, học sinh và thực hiện nghị quyết liên tịch với Công an, Quân sự.

Ngày 24 - 27 tháng 02: Hội Cựu chiến binh Thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ hội cơ sở và chi hội. Tổng số tham dự có 123 đồng chí.

- Học viên được nghe truyền đạt một số điều sửa đổi Luật dân sự, Pháp lệnh Dân số, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, nội dung công tác xây dựng Hội.

Thời gian 4 ngày có 1 ngày đi thăm quan, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Đền Gióng.

Ngày 15 tháng 4: Tổ chức gặp mặt hội viên đương nhiệm được Đảng nhân dân giao giữ các chức vụ chủ chốt ở xã, phường, cơ quan phòng ban ngành đoàn thể của Thị xã: 62 đồng chí thay mặt cho gần 70% cựu chiến binh đang tham gia công tác tại địa phương. Buổi gặp mặt đã đánh giá điểm lại một số tình hình cựu chiến binh hoạt động tại địa phương, động viên anh chị em tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền cơ sở vững mạnh. Buổi gặp mặt được các đồng chí lãnh đạo thị xã đến động viên chúc mừng các đồng chí cựu chiến binh, nhắc nhở anh em làm tốt hơn nữa để đợt bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiều đồng chí được nhân dân tín nhiệm bầu chọn.

Ngày 07 tháng 5: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Hội Cựu chiến binh thị xã đã tổ chức gặp mặt 72 cựu chiến binh là chiến sỹ Điện Biên đang công tác sinh sống trên địa bàn Thị xã buổi gặp mặt đã ôn lại diễn biến chiến dịch Điện Biên “56 ngày đêm sống và chiến đấu ác liệt”. Tôn vinh những giá trị vĩ đại của quân và dân ta trong đó có công lao đóng góp to lớn của 72 đồng chí có mặt hôm nay. Đồng thời cũng động viên nhắc nhở chiến sỹ Điện Biên giữ gìn sức khỏe tiếp tục xây dựng gia đình quê hương Sông Công ngày một giàu đẹp.

Ngày 8 tháng 7: Hội nghị BCH mở rộng kiểm điểm đánh giá hoạt động Hội 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch phương hướng 6 tháng cuối năm.

Hội nghị thấy rằng 6 tháng qua các cấp Hội có nhiều cố gắng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra đầu năm song

cũng còn một số hạn chế, một số chỉ tiêu đạt thấp. Hội nghị yêu cầu các cơ sở rà soát lại các chỉ tiêu quyết tâm cuối năm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Hội Cựu chiến binh Thị xã đạt TSVM xuất sắc.

Ngày 03 tháng 12: Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua 5 năm (1999 - 2004) được tổ chức tại hội trường lớn UBND thị xã. Tham dự lễ kỷ niệm có 154 đại biểu gồm 86 đồng chí là cán bộ hội viên tiêu biểu trong toàn Thị xã và 69 khách mời lễ kỷ niệm đã ôn lại chặng đường 15 năm xây dựng và trưởng thành. Những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công đồng thời tổng kết 5 năm phong trào thi đua trong Hội (1999 - 2004) do có công lao đóng góp xây dựng Hội của các thể hệ cựu chiến binh.

Ban chấp hành TW Hội trao tặng Kỷ niệm chương cho 38 đồng chí; trao bằng khen, giấy khen của Trung ương hội, UBND tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, UBND Thị xã và Hội Cựu chiến binh thị xã cho 17 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng Hội.

Lễ kỷ niệm được các đồng chí lãnh đạo Thị xã, lãnh đạo Hội cựu chiến binh Tỉnh đến dự động viên, chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các đồng chí lãnh đạo đánh giá cao vai trò hội cựu chiến binh là đoàn thể luôn dẫn đầu trong các phong trào của địa phương là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân thị xã Sông Công.

NĂM 2005

Ngày 26 tháng 01: Hội nghị BCH mở rộng quyết định những nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2005. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Đài chủ tịch Hội cựu chiến binh Tỉnh Thái Nguyên.

Những nhiệm vụ chỉ tiêu chính trong năm:

- Tuyên truyền, vận động kết nạp từ 100 - 120 cựu chiến binh vào Hội, phấn đấu đạt tỉ lệ vào Hội 97%.

- Duy trì phong trào thi đua xây dựng Hội TSVM, 100% cơ sở Hội chi hội đạt TSVM, có 25% xuất sắc; 97% hội viên cựu chiến binh gương mẫu; 95% gia đình cựu chiến binh văn hóa các cấp.

- Cơ bản xóa hết hộ nghèo theo tiêu chí hiện tại, hộ khá giàu đạt trên 70% - Cán bộ hội viên không vi phạm kỷ luật; Duy trì đều đặn các chế độ qui định.

- 100% cán bộ chi hội được học tập nâng cao trình độ; Đóng góp xây dựng quỹ Hội bình quân 120-150 nghìn đồng/hội viên.

- Hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ cơ sở 487; Tổ chức nghe thời sự, chính sách mỗi quý 01 lần ở từng cơ sở.

- Thường xuyên phối kết hợp với Công an, Quân sự để đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ngày 28-30 tháng 3: Hội Cựu chiến binh Thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí ủy viên BCH cơ sở, chi hội trưởng, lớp học tổ chức 3 ngày có 104 cán bộ hội tham gia với các nội dung:

- Quán triệt Nghị quyết chuyên đề I,II.

- Xây dựng cơ sở, chi hội trong sạch vững mạnh.

- Các chế độ báo cáo, chế độ sinh hoạt, mẫu biểu quy định.
- Một số chính sách về đất đai.

Ngày thứ 3 lớp học tổ chức cho cán bộ hội tham gia lớp học đi thăm Đền Hùng, lớp học hoàn thành chương trình và đạt kết quả tốt.

Ngày 26 tháng 5: Họp Thường vụ, quán triệt Nghị quyết xây dựng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ IV và triển khai kế hoạch tham gia vào các hoạt động của Thị xã kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Sông Công (1/7/1985-1/7/2005).

- Hội nghị đã quán triệt nghị quyết của TW Hội, Tỉnh hội phát hiện giới thiệu nhân sự bổ phiếu tín nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị xã.

- Tham gia tích cực, đầy đủ có trách nhiệm vào các hoạt động để kỷ niệm ngày thành lập Thị xã phân công thành lập một khối 50 đồng chí diễu hành biểu dương lực lượng.

Ngày 20 tháng 7: Hội nghị BCH mở rộng sơ kết 6 tháng đầu năm 2005, đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Ngọc Loan phó bí thư Thị ủy, đồng chí Đinh Văn Quốc phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng:

Được sự lãnh đạo của cấp ủy, giúp đỡ của chính quyền sự phối hợp với ban ngành đoàn thể Hội cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng hội TSVM cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương như phát triển hội viên, quan tâm xây dựng tổ chức Hội, quan tâm đến đời sống tinh thần của hội viên tham gia tốt các phong trào của địa phương.

Hội nghị đã xác định được phương hướng 6 tháng cuối năm:

Củng cố tổ chức Hội đặc biệt công tác cán bộ, rà soát các chỉ tiêu còn lại để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra.

Tích cực tham gia các nhiệm vụ phong trào của địa phương. Đặc biệt quan tâm đến Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thị Xã



**Đoàn cán bộ, hội viên diễu hành
nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã**

Ngày 30 tháng 12: Hội cựu chiến binh thị xã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2005 tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch, phó chủ tịch các cơ sở, các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2005.

Hội nghị được đồng chí Nguyễn Đức Đài chủ tịch hội cựu chiến binh Tỉnh, đồng chí Cao Ngọc Loan phó bí thư Thị ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả năm 2005 hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kết nạp 127 hội viên mới đưa tổng số hội viên lên 2.191 đồng chí, tỷ lệ vào Hội gần bằng 97%.

Có 21/21 cơ sở TSVM, 135/139 chi hội TSVM, 2.122/2.191 hội viên gương mẫu; có 2.093/2.192 gia đình gương mẫu đạt tỷ lệ 98%, các cơ sở đã quy hoạch xây dựng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ IV. Hội đã tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội, tệ nghiện hút ma túy. Đặc biệt các cấp hội đã tham gia có hiệu quả thiết thực vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiều hội viên trúng cử vào BCH chi Đảng bộ các cấp với tỷ lệ trên 60% giữ các chức vụ chủ chốt từ xóm, tổ dân phố trở lên. Hội đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen UBND Thị xã tặng giấy khen. Hội Cựu chiến binh xã Bình Sơn được Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen.

Một số kết quả chính năm 2005:

- Xây dựng tổ chức Hội kết nạp 127 hội viên tỷ lệ vào hội 97%, 100% cơ sở hội đạt TSVM, 97% chi hội TSVM, 96% hội viên gương mẫu gia đình văn hóa, không có hội viên vi phạm kỷ luật; quán triệt xây dựng nguồn cán bộ nhiệm kỳ IV.

- Quan tâm tới vật chất tinh thần hội viên xóa nghèo nhanh tỷ lệ giàu khá tăng nhanh, đời sống hội viên được cải thiện rõ rệt. Tạo được nhiều vốn để hội viên vay phát triển kinh tế.

- Đã vận động tập hợp xây dựng được 09 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với hơn 1000 cựu chiến binh tham gia, 09 ban liên lạc truyền thống với gần 500 cựu chiến binh tham gia.

- Tích cực tham gia các phong trào của địa phương góp phần làm ổn định tình hình chính trị - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thị xã.

Hội Cựu chiến binh Thị xã được Thị xã nhận xét là một tổ chức chính trị xã hội tiêu biểu trong khối đoàn thể được Tỉnh hội và UBND Thị xã khen thưởng.

Tham gia có hiệu quả vào Đại hội nhiệm kỳ Đảng bộ cơ sở, toàn thị xã có 53 cựu chiến binh trúng cử BCH tỷ lệ 41%, 6/9 cựu chiến binh giữ chức bí thư Đảng ủy, có 9/18 cựu chiến binh làm phó bí thư. Đại hội Đảng bộ Thị xã có 17/35 là ủy viên BCH, Thường vụ 8/11 có 1 hội viên làm Bí thư Thị ủy.

NĂM 2006

Ngày 13 tháng 02: Thường vụ BCH thông qua báo cáo kế hoạch năm của từng cơ sở. Sau khi nghe chủ tịch hội cơ sở báo cáo. Thường vụ cho ý kiến bổ sung để xây dựng kế hoạch chính thức gửi Thường trực để theo dõi đôn đốc thực hiện.

Ngày 07 tháng 3: Thường trực Thị hội trực tiếp chỉ đạo Hội Cựu chiến binh phường Cải Đan củng cố tổ chức bầu bổ sung BCH, bầu bổ sung Thường vụ và bầu chủ tịch Hội đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng được tin nhiệm bầu vào BCH vào Thường vụ và trúng cử chủ tịch Hội. Sau khi bầu xong Thường trực yêu cầu:

Ban chấp hành đứng đầu là đồng chí chủ tịch nhanh chóng ổn định, xây dựng kế hoạch năm, xây dựng nhiệm vụ các chỉ tiêu của Hội năm 2006, phát động phong trào thi đua trong hội, duy trì nghiêm các chế độ qui định. Xây dựng mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền cơ sở tham gia các phong

trào của địa phương, bắt tay ngay vào chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2006 - 2011. Thường trực sẽ có buổi làm việc riêng với đồng chí Thắng bàn những công việc cụ thể.

Ngày 24-26 tháng 4: Thường trực Thị hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Hội cơ sở, tổng số có 121 cán bộ ủy viên BCH, chi hội trưởng, chi hội phó tham gia lớp học 4 ngày với các nội dung.

- Học tập Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam.

- Một số nội dung luật đất đai sửa đổi, một số chính sách mới đối với người có công.

- Quán triệt Nghị quyết của Thị ủy Sông Công giai đoạn 2005 - 2010.

- Triển khai vay vốn Ngân hàng Chính sách, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt.

- Một số nội dung công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh.

Lớp tập huấn hoàn thành các nội dung, số lượng cán bộ tham gia đầy đủ, nghiêm túc đạt chất lượng tốt.

Ngày 12 tháng 5: Hội nghị BCH mở rộng triển khai kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ 2006 - 2011, thành phần gồm chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở.

Sau khi nghe đồng chí chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị xã quán triệt mục đích yêu cầu, nội dung phương hướng của hội nghị và nghe phổ biến các văn bản của TW Hội, Tỉnh hội.

Hội nghị quyết định mốc thời gian Đại hội: từ ngày 25/9 - 15/12 phải xong và chọn một đơn vị làm điểm, Hội Cựu chiến binh xã Bá Xuyên và dự kiến thời gian đại hội Cựu chiến binh thị xã dự kiến từ ngày 24 - 28/4/2007.

Ngày 10 tháng 8: Thường trực Hội Cựu chiến binh Thị xã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy xã Bá Xuyên để thống nhất chọn Hội Cựu chiến binh xã Bá Xuyên làm Đại hội điểm cho toàn Thị xã rút kinh nghiệm với một số nội dung:

- Mục đích yêu cầu của Đại hội điểm.
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền cơ sở.
- Công tác chuẩn bị các nội dung đại hội của BCH Hội Cựu chiến binh xã Bá Xuyên.
- Số lượng đại biểu dự Đại hội 50 % tổng số hội viên.
- Về nhân sự Đại hội: BCH 13 đồng chí, Thường vụ 3 đồng chí.

- Thời gian Đại hội: 01 ngày, vào ngày 26/9.

Hội nghị kết luận: tổ chức đại hội phải nghiêm túc trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Ngày 12 tháng 9: Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh Thị xã họp thông qua báo cáo dự thảo tổng kết nhiệm kỳ III và phương hướng nhiệm kỳ IV (2007 -2012) quyết định thời gian Đại hội cấp cơ sở từ 25/9 đến hết 30/11 phải xong, chọn Hội Cựu chiến binh xã Bá Xuyên tổ chức đại hội điểm. Hội nghị giao Thường trực tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh để báo cáo kỳ họp sau của BCH.

Ngày 26 tháng 9: Tổ chức Đại hội đại biểu Cựu chiến binh xã Bá Xuyên, cơ sở làm điểm để Thị xã rút kinh nghiệm.

Khách mời có đồng chí Nguyễn Đức Đài chủ tịch Hội; đồng chí Vũ Xuân Chiêu trưởng Ban tổ chức chính sách. Thường trực Thị hội, chủ tịch Hội các cơ sở, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền đoàn thể xã Bá Xuyên.

- Thời gian Đại hội 01 ngày: chiều 25/9 - sáng 26/9.

- Tổng số đại biểu chính thức 62 = 35% tổng số hội viên.
- Đại hội diễn ra trong bầu không khí phấn khởi sôi nổi thể hiện được là ngày hội lớn của Hội Cựu chiến binh xã Bá Xuyên công tác chuẩn bị chu đáo, tiến trình Đại hội theo đúng Hướng dẫn của trên và trình tự đại hội, kết quả đại hội thành công bầu 13 ủy viên BCH, đồng chí Đồng Văn Viên được bầu làm chủ tịch, đồng chí Đồng Văn Phú làm phó chủ tịch.

Sau Đại hội tổ chức rút kinh nghiệm thấy rằng cần khắc phục một số yếu điểm: công tác điều hành Đại hội còn có lúc lúng túng. Những ý kiến tham luận chưa được chuẩn bị kỹ còn nói vo, tổ bầu cử làm việc còn chậm, chưa có kinh nghiệm cần được bồi dưỡng trước một bước. Nhân sự phó chủ tịch chưa đúng với ý định của Đảng ủy.

Ngày 17 tháng 10: Thường trực Thị hội làm việc báo cáo với Thường trực Thị ủy về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ các cấp của Hội Cựu chiến binh. Sau khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên như:

- Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng.
 - Chỉ thị của Tỉnh ủy.
 - Chỉ thị của Thị ủy.
 - Hướng dẫn đại hội của Trung ương, Tỉnh hội.
- Hội Cựu chiến binh đã làm một số việc:*
- Họp Thường vụ BCH mở rộng để quán triệt phổ biến toàn bộ các chỉ thị văn bản của trên.
 - Đã chuẩn bị in ấn các tài liệu mẫu biểu gửi cho cơ sở.
 - Các cơ sở đã quán triệt đến toàn thể hội viên.
 - Chọn đơn vị xã Bá Xuyên làm điểm để toàn thị rút kinh nghiệm.

- Đã chỉ đạo 2 cơ sở Thắng Lợi, Bình Sơn đại hội nhiệm kỳ đạt kết quả tốt.

- Xây dựng lịch đại hội các cơ sở còn lại và kế hoạch đại hội nhiệm kỳ Hội Cựu chiến binh Thị xã.

Đồng chí Bí thư Thị ủy biểu dương thành tích của Hội: đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao được Đảng bộ, nhân dân tin yêu và yêu cầu chuẩn bị tốt nội dung Đại hội nhất là công tác nhân sự, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ Thị xã.

Từ ngày 10/10 đến 15/12: Thường trực Thị hội chỉ đạo Hội 8 cơ sở xã, phường Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV.

+ Ngày 10/10: đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Thắng Lợi.

+ Ngày 12/10: đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sơn.

+ Ngày 10/11: đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Cải Đan.

+ Ngày 15/11: đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Lương Châu.

+ Ngày 16/11: đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Mỏ Chè.

+ Ngày 28/11: đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Tân Quang.

+ Ngày 8/12: đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Vinh Sơn.

+ Ngày 15/12: đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh phường Phố Cò.

Một số kết quả chính năm 2006:

- Chỉ đạo các cơ sở củng cố tổ chức ổn định cán bộ để từng bước chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ.

- Từng bước triển khai kế hoạch đại hội nhiệm kỳ IV các cấp quyết định thời gian đại hội cấp cơ sở: từ tháng 9 đến 15/12 năm 2006 phải đại hội xong, lấy Hội Cựu chiến binh xã Bá Xuyên làm điểm.

- Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ hội để xây dựng hội TSVM và chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ các cấp.

- Báo cáo với Thị ủy xin ý kiến chỉ đạo đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Thị xã nhiệm kỳ IV và chuẩn bị các nội dung văn kiện thông qua BCH để trình đại hội vào quý II năm 2007. Phát hiện nhân sự lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu vào BCH 15 đồng chí có tín nhiệm cao, thường vụ 5 đồng chí.

Năm 2006 Hội Cựu chiến binh Thị xã được Hội Cựu chiến binh Tỉnh tặng bằng khen, Ủy ban nhân dân Thị xã tặng giấy khen.

PHÂN NĂM:
XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ IV (2007 - 2012)



Đoàn chủ tịch Đại hội nhiệm kỳ IV



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

NĂM 2007

Ngày 16 tháng 01: Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2006. Tham dự hội nghị có các đồng chí chủ tịch, Phó chủ tịch hội cơ sở các tập thể cá nhân có thành tích được đề nghị các cấp khen thưởng. Về phía Tỉnh hội có đồng chí Đinh Văn Quốc phó chủ tịch Hội đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

1. Hội nghị đã nghe tổng kết năm 2006.

- Hoàn thành đại hội nhiệm kỳ ở 9 cơ sở xã, phường, 4 cơ sở 487 bảo đảm sự đoàn kết, dân chủ, đổi mới. Số cơ sở 487 còn lại đang chuẩn bị Đại hội vào quý I năm 2007.

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát triển hội viên đã kết nạp 184 hội viên mới tỷ lệ vào hội đạt trên 97%.

- Thường xuyên quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của hội viên, giảm nghèo nhanh 55 hộ, tỷ lệ nghèo còn dưới 1,5%, các quyền lợi của hội viên được giải quyết như bảo hiểm y tế, bảo hiểm sinh mạng, khám hưởng chế độ da cam. Tổ chức đi tham quan du lịch, vay hơn 3 tỷ đồng vốn cho hội viên.

- Chỉ đạo phong trào thi đua 100% cơ sở trong sạch vững mạnh, 98% hội viên gương mẫu gia đình văn hóa.

- Tham mưu cho cấp ủy sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 09/BCT và tham gia các phong trào của địa phương có hiệu quả.

2. Hội nghị đã xây dựng phương hướng chỉ tiêu năm 2007.

- Chuẩn bị tốt các mặt để Đại hội cựu chiến binh thị xã lần thứ IV thành công.

- Đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Hội đặc biệt hội 487.

- Thực hiện tốt nghị quyết đại hội cựu chiến binh các cấp, pháp lệnh cựu chiến binh, các nghị định của Chính phủ.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế giảm nghèo nhanh tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%.

- Tiếp tục phát động, duy trì phong trào thi đua trong Hội xây dựng hội TSVM xuất sắc.

Ngày 28 tháng 3: Hội nghị BCH khóa III bàn quyết định tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV.

1. Thời gian đại hội 2 ngày: 24 - 25/4.

2. Địa điểm đại hội: Rạp chiếu bóng Thị xã.

3. Xây dựng đề án cơ cấu BCH: 15 đồng chí, thường vụ 05; ban kiểm tra 03.

4. Dự kiến đoàn chủ tịch 5 gồm:

- Đ/c Hoàng Văn Tố

- Đ/c Dương Văn Cường

- Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng

- Đ/c Trần Trọng Lâm

- Đ/c Dương Lâm Sung.

5. Dự kiến đoàn thư ký 2 gồm:

- Đ/c An Kim Đỉnh

- Đ/c Bùi Thanh Sen.

6. Dự kiến Ban thẩm tra tư cách đại biểu 3 gồm:

- Đ/c Đinh Ngọc Thêm - trưởng ban

- Đ/c Đồng Văn Viên

- Đ/c Nguyễn Thanh Sơn.

7. Dự kiến tổ bầu cử 11 đồng chí, trong đó:

- Đ/c Phạm Văn Sen - Tân Quang làm tổ trưởng;

- Đ/c Đồng Văn Lệ - Lương Châu làm thư ký.

8. Dự kiến bầu đoàn đại biểu dự đại hội Tỉnh: 1 đại biểu đương nhiệm, 11 đồng chí đại biểu bầu (giới thiệu 13 đồng chí).

9. Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân: 6 tập thể, 11 cá nhân.

10. Số lượng đại biểu: 119 (15 đương nhiệm, 104 bầu từ cơ sở).

11. Đại biểu mời: dự kiến khoảng 100.

Hội nghị yêu cầu các cơ sở tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ để đại hội đạt kết quả cao nhất.

Ngày 24-25 tháng 4: Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Thị xã lần thứ IV được tổ chức trọng thể tại Rạp chiếu bóng của Thị xã trong không khí cờ hoa rực rỡ.

Tham dự Đại hội có 119 đại biểu chính thức, mặc quân phục chỉnh tề ngực đeo huân huy chương lấp lánh cùng với 100 đại biểu mời gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể cơ quan đơn vị trên địa bàn Thị xã; các đồng chí bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND 9 xã phường; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh hội và đại biểu đại diện cho Hội Cựu chiến binh Thành Phố Thái Nguyên, huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình. Đại hội làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm đã kiểm điểm sâu sắc những ưu khuyết điểm nhiệm kỳ III. Rút ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội quyết định những chủ trương, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ IV. Giao cho BCH khóa IV tổ chức thực hiện.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa IV, phiên họp đầu tiên BCH bầu 5 đồng chí thường vụ, bầu đồng chí Dương Văn Cường làm chủ tịch, đồng chí Đinh Ngọc Thêm làm phó

chủ tịch kiêm trưởng Ban kiểm tra; các đồng chí Trần Trọng Lâm, Nguyễn Mạnh Thắng, Trương Tiến Sinh - ủy viên thường vụ, bầu 11 đồng chí dự Đại hội cựu chiến binh Tỉnh lần IV.

Đại hội được đồng chí Bí thư Thị ủy, chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh phát biểu đánh giá, động viên đại hội và nêu lên những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ IV của Hội Cựu chiến binh Thị xã. Đồng chí đánh giá cao vai trò Hội Cựu chiến binh thị xã trong quá trình xây dựng Hội và tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền địa phương. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên hãy phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Đoàn kết khiêm tốn xây dựng Hội TSVM luôn luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Chính quyền và của nhân dân thị xã Sông Công thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI.

Ngày 19 tháng 5: Căn cứ vào số lượng cựu chiến binh và tình hình hoạt động của 2 Hội Cựu chiến binh: Trường Phổ thông trung học và trường THCS Nguyễn Du. Thường vụ BCH Hội Cựu chiến binh thị xã quyết định sát nhập 2 cơ sở và một số đồng chí cựu chiến binh đang công tác tại phòng giáo dục Thị xã thành Hội Cựu chiến binh cơ sở Ngành Giáo dục có 15 đồng chí hội viên đồng chí Trần Xuân Bảo được chỉ định làm chủ tịch, đồng chí Hà Văn La làm phó chủ tịch. Như vậy Hội Cựu chiến binh Thị xã còn 20 cơ sở Hội gồm 9 cơ sở hội xã, phường, 11 cơ sở Hội 487.

Ngày 6 tháng 7: Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2007. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch phó chủ tịch hội cơ sở.

Hội nghị đã kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm các cơ sở đã tích cực tuyên truyền vận động kết nạp hội viên. Cùng cố ổn định tổ chức Hội sau đại hội, từng bước triển khai nghị quyết đại hội cấp mình. Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở khối 487 và Đại hội nhiệm kỳ IV Hội Cựu chiến binh Thị xã. Hội nghị đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của cán bộ hội viên cựu chiến binh các cấp đã góp phần vào thành công của Đại hội và các nhiệm vụ khác của địa phương.

Hội nghị cũng được quán triệt, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ, thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 159/2006 ngày 28/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 về trước có 20 năm trở lên đã phục viên xuất ngũ và hội nghị cũng đã triển khai một số nhiệm vụ, hướng dẫn khác đồng thời phát động phong trào quyên góp ủng hộ Hiệp hội Cựu chiến binh nhà nước Lào để có nguồn vốn xây dựng và phát triển.

Ngày 29 tháng 8: Hội nghị công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2007. Sau khi nghe cơ sở báo cáo kết quả công tác kiểm tra nắm tình hình và tình hình thực tế ở các cơ sở, chi hội. Hội nghị đã kết luận một số vấn đề sau:

- Về biên chế tổ chức: Sau Đại hội đã kiện toàn biên chế cán bộ kiểm tra, bộ phận kiểm tra ở Hội cơ sở, đồng chí phó chủ tịch phụ trách công tác kiểm tra cùng 02 ủy viên kiểm tra.

- Về xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra: Thực hiện đúng theo chức năng, quyền hạn có sự phối hợp với địa phương - các ban ngành để giải quyết vướng mắc nảy sinh.

- Đã chủ động kiểm tra, nắm tình hình nơi có tổ chức Hội, hội viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nhằm tháo gỡ xử lý các vụ việc nếu cần thiết phải xử lý kỷ luật thì tiến hành theo đúng trình tự hướng dẫn.

- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo như ở Hội phường Mỏ Chè, Cải Đan, Phố Cò, Bình Sơn...

- Hội nghị cũng chỉ ra một số yếu điểm trong công tác kiểm tra, tuyệt đại cán bộ kiểm tra còn mới ít kinh nghiệm hoạt động thiếu chủ động nhạy bén tham mưu cho BCH, Tổ chức kiểm tra chưa toàn diện chưa có trọng tâm, trọng điểm giải quyết các vụ việc còn chậm trễ kéo dài, sự phối hợp còn lúng túng.

Hội nghị cũng đã đề ra một số việc chính đến cuối năm 2007:

- Tổ chức học tập, tập huấn cho cán bộ kiểm tra theo hướng dẫn số 18 của Trung ương Hội và những tài liệu hướng dẫn khác.

- Có kế hoạch kiểm tra nắm tình hình từ nay đến hết năm yêu cầu kiểm tra nắm tình hình 100% các chi hội để có cơ sở đánh giá bình xét cuối năm.

- Tập trung kiểm tra các cơ sở, chi hội yếu có dấu hiệu vi phạm kỷ luật.

- Tiến hành xử lý kỷ luật tổ chức hội viên vi phạm kỷ luật làm dứt điểm không để kéo dài khiếu kiện vượt cấp.

- Các cấp hội cần nắm chắc diễn biến tư tưởng của hội viên, có biện pháp ngăn chặn những diễn biến phức tạp không để trở thành điểm nóng làm mất ổn định tình hình xã hội.

Từ ngày 20-22 tháng 9: Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Thị xã dự đại hội đại biểu lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Tỉnh Thái Nguyên gồm 12 đồng chí:

- Đồng chí Hoàng Văn Tố : Ủy viên BCH Tỉnh hội nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã làm trưởng đoàn. Trong Đại hội đồng chí Dương Văn Cường được bầu làm ủy viên BCH Tỉnh hội.

Ngày 27-28 tháng 9: Trong 2 ngày lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Hội được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Hội Cựu chiến binh Thị xã tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã. Tham gia lớp tập huấn có 113 đồng chí là ủy viên BCH cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó của 9 cơ sở hội xã, phường, lớp tập huấn nghe phổ biến kết quả Đại hội cựu chiến binh Tỉnh lần thứ IV triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IV của Hội Cựu chiến binh Thị xã và một số nội dung hoạt động Hội và triển khai phổ biến một số chính sách liên quan đến cựu chiến binh Nghị định 150, 159, Thông tư số 10...

Ngày 25 tháng 12: Hội nghị tổng kết năm 2007 được tổ chức tại hội trường tầng 4 Thị ủy, tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH chủ tịch Hội 20 cơ sở, phó chủ tịch Hội 9 cơ sở xã, phường.

Hội nghị mời Thường trực Tỉnh hội, thường trực Thị ủy và một số cơ quan ban ngành. Hội nghị đã kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2007:

- Công tác xây dựng hội, kết nạp mới 142 hội viên tổng số hội viên có 2.433 tỷ lệ vào Hội 97,8% kết quả bình xét 19/20 cơ sở đạt TSMV, 01 cơ sở yếu, 145/146 chi hội TSMV có 36,7% xuất sắc: 2.368/2.433 gương mẫu đạt 97, 32 %.

- Chăm lo đời sống vật chất hội viên: Quỹ hội bình quân: 152.000đ/hội viên, tổng quỹ 371 triệu vay vốn ủy thác trên 6 tỷ đồng, xóa nghèo 61/101 hộ = 60,4%.

- Chỉ đạo và hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở và đại hội cấp Thị xã góp phần thành công Đại hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ IV. Tham gia tích cực có hiệu quả vào các phong trào của địa phương thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đại phương, được Tỉnh hội và lãnh đạo thị xã đánh giá cao xứng đáng với truyền thống bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Một số kết quả chính năm 2007:

- Tích cực phát triển hội viên và củng cố xây dựng tổ chức Hội, chỉ đạo hoàn thành Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở ở khối 487.

- Tiến hành và hoàn thành xuất sắc nội dung Đại hội nhiệm kỳ lần thứ IV góp phần hoàn thành kế hoạch công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra: phát hiện giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trong Hội.

- Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên.

- Quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần hội viên, xây dựng quỹ vốn cao, vay vốn ủy thác nhiều, xóa nghèo nhanh, đời sống hội viên được cải thiện rõ rệt.

- Tham gia các phong trào của địa phương có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu của Hội đề ra góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thị xã.

Năm 2007 Hội được Trung ương Hội tặng bằng khen và Ủy ban nhân dân Thị xã tặng giấy khen.

NĂM 2008

Ngày 09 tháng 5: Thực hiện Nghị quyết 09/BCT Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức gặp mặt, nắm tình hình hoạt động của các Ban liên lạc Truyền thống trên địa bàn, có 11 Ban liên lạc với 652 cựu chiến binh tham gia. Sau khi nghe các Ban liên lạc báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 và kế hoạch hoạt động năm 2008, Hội Cựu chiến binh thị xã thấy rằng: các Ban liên lạc làm tốt 02 nhiệm vụ chủ yếu:

- Tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh vào sinh hoạt trong Ban liên lạc, động viên nhau tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống của từng đơn vị, góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh thị xã.

- Quan tâm chăm lo đời sống, tình cảm đồng chí đồng đội, tạo sự gắn bó cựu chiến binh với Ban liên lạc.

Hội Cựu chiến binh thị xã đề nghị các Ban liên lạc tiếp tục vận động cựu chiến binh vào sinh hoạt tại Ban liên lạc, duy trì chế độ gặp mặt hoạt động hàng năm làm tốt hơn nữa 02 nhiệm vụ của các Ban liên lạc Truyền thống.

Ngày 13 tháng 5: Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh thị xã họp bàn một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Hội:

- Thực hiện công văn số 54 của Thường trực Thị ủy về bầu bổ xung 01 phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã.

- Cửng cố kiện toàn BCH Hội Cựu chiến binh phường Phố Cò, bầu bổ xung thường vụ, bầu chủ tịch, phó chủ tịch sau khi đồng chí chủ tịch qua đời.

- Quyết định tổ chức cho cán bộ Hội đi thăm quan nghỉ mát tại Sầm Sơn Thanh Hóa.

Ngày 20 tháng 5: Bầu bổ xung 01 phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã, về dự hội nghị có đồng chí Tạ Chu chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Trần Quốc Trung trưởng Ban Tổ chức Thị ủy.

Sau khi nghe quán triệt mục đích, yêu cầu, phương pháp tiến hành, hội nghị đã giới thiệu đề cử 01 đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - ủy viên thường vụ - chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cải Đan. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng trúng cử với 100% số phiếu 14/14. Như vậy đến tháng 5 năm 2008 Hội Cựu chiến binh thị xã có 02 phó chủ tịch.

Ngày 06 tháng 6: Thường vụ Hội Cựu chiến binh thị xã chỉ đạo Hội Cựu chiến binh phường Cải Đan củng cố tổ chức Hội, bầu chủ tịch, phó chủ tịch. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Cải Đan họp bầu đồng chí Ngô Chí Hường làm chủ tịch, đồng chí Lưu Văn Tính làm phó chủ tịch Hội.

Ngày 11 tháng 7: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2008, dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch Hội cơ sở, các đồng chí Ban kiểm tra Thị hội. Hội nghị được đồng chí Cao Ngọc Loan phó bí thư thường trực Thị ủy, đồng chí Tạ Chu chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng và quán triệt Nghị quyết 05 của BCH TW Hội về qui hoạch cán bộ nhiệm kỳ V.

Về kết quả 6 tháng đầu năm 2008:

- Các cấp Hội tập trung quán triệt học tập Nghị quyết lần thứ IV Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, Hội Cựu chiến binh thị xã và học tập các Nghị quyết của Đảng các cấp.

- 6 tháng kết nạp 52 cựu chiến binh vào Hội đưa tỉ lệ vào Hội trên 97%, tổng số cựu chiến binh là 2460 đồng chí.

- Thường xuyên củng cố tổ chức Hội bầu 01 đồng chí phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, 02 chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở, 02 phó chủ tịch Hội cơ sở (Phố Cò, Cải Đan) và bổ xung thay thế 08 ủy viên BCH cơ sở.

- Hội đã phát động phong trào thi đua ở các cấp Hội, tổ chức kiểm tra nắm tình hình thường xuyên ở cơ sở và chi hội.

- Tích cực tham gia các phong trào của địa phương, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh quốc phòng của thị xã, tham gia đóng góp công sức tiền của xây dựng hạ tầng cơ sở.

- Đóng góp xây dựng quỹ Hội bình quân 191.000đ/hội viên, vay vốn ủy thác trên 6,3 tỷ đồng để hội viên phát triển kinh tế, tham mưu phối hợp thực hiện Quyết định 47, 120 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm quyền lợi, chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến.

Hội nghị cũng đã bàn, quyết định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung vào xây dựng Hội thật sự TSVM, tuyên truyền kết nạp hội viên, tổ chức tập huấn cán bộ, làm tốt công tác kiểm tra giúp nhau giảm nghèo nhanh đến hết năm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, thực hiện tốt các phong trào của địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thị xã năm 2008.

Hội nghị cũng đã quán triệt Nghị quyết 05 của BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác cán bộ nhiệm kỳ V và một số hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Ngày 22 tháng 7: Trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24/7 lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Hội cơ sở được tổ

chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, có 130 đồng chí cán bộ ủy viên BCH cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó của 9 xã phường tham gia, lớp bồi dưỡng được nghiên cứu các nội dung:

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Học Nghị quyết Đại hội IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam
- Hướng dẫn thực hiện, sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến

binh Việt Nam và một số nội dung xây dựng tổ chức Hội TSVM.

Lớp tập huấn đã hoàn thành tốt nội dung chương trình được các đồng chí lãnh đạo thị xã biểu dương.

Ngày 06 tháng 8: Thực hiện Nghị quyết của BCH thường trực Thị hội chỉ đạo Hội Cựu chiến binh phường Phố Cò củng cố tổ chức, bầu bổ xung thường vụ, bầu chủ tịch, phó chủ tịch. Kết quả:

- Thường vụ đồng chí Nguyễn Trung Quý trúng cử 15/15
- Bầu chủ tịch đồng chí Lê Trí Thân trúng cử 15/15
- Bầu phó chủ tịch đồng chí Nguyễn Trung quý trúng cử 8/15

Ngày 10 tháng 9: Để đánh giá thực hiện Chuyên đề III của BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Nghị quyết số 52 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thị xã. Hội nghị tổng kết 5 năm (2003-2008) tổ chức động viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên được tổ chức tại hội trường UBND thị xã, hội nghị đánh giá kết quả các chỉ tiêu đã đề ra.

- Đã phấn đấu không còn hộ hội viên nghèo theo tiêu chí 2003-2005; Nâng tỷ lệ hộ giàu khá lên trên 70% còn lại ngang bằng với đời sống nhân dân, không còn nhà dột nát.

- 100% số cựu chiến binh còn sức lao động có việc làm, có thu nhập, đời sống ổn định không có hội viên đói và hộ tái nghèo.

- Công tác chăm sóc đời sống hội viên, công tác tình nghĩa ngày một tốt gây được ấn tượng tốt đẹp trong cựu chiến binh và trong nhân dân, hội viên đóng góp xây dựng quỹ Hội đạt trên 190.000đ/hội viên.

- Đã phát huy tốt tiềm năng của cựu chiến binh, mạnh dạn đầu tư, tập trung sản xuất theo qui mô, sản xuất hàng hóa, góp phần làm tăng trưởng kinh tế của địa phương.

- Chủ động, tích cực phối hợp, liên kết với các cơ quan chức năng, các ngành mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) để hội viên có kiến thức áp dụng trong chăn nuôi trồng trọt, vay trên 7,3 tỉ đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Hội nghị đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ đến năm 2012:

- Giảm hộ nghèo xuống 1% theo tiêu chí 2005-2010, tăng tỉ lệ khá giàu trên 70% , không tái nghèo.

- 100% hội viên còn khả năng lao động có việc làm ổn định và thu nhập khá.

- Đầy mạnh công tác tình nghĩa, tận tình chăm sóc lẫn nhau khi ốm đau hoạn nạn, rủi ro, 100% chi hội có quỹ bình quân 220-250.000đ/hội viên, thu hút nhiều nguồn vốn để hội viên phát triển sản xuất,

Hội nghị yêu cầu hội viên và các cấp Hội hãy phát huy hết tiềm năng của cựu chiến binh và có nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra nhằm xây dựng Hội TSVM.

Ngày 15 tháng 9: Hội nghị BCH quyết định một số nội dung lớn:

1. Xây dựng chủ trương, kế hoạch kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2009.

2. Kế hoạch viết Biên niên sự kiện 20 năm Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công xây dựng và trưởng thành.

3. Triển khai thực hiện Nghị quyết 05/BCH của BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng - qui hoạch đội ngũ cán bộ Hội các cấp nhiệm kỳ V.

4. Quyết định một số công việc quý IV năm 2008; BCH giao cho thường vụ, thường trực từng bước chuẩn bị các nội dung để triển khai tổ chức thực hiện.

Ngày 22 tháng 10: Được sự đồng ý của thường trực Thị ủy của UBND thị xã, căn cứ vào hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh - Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh, Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) thị xã lần thứ nhất. Thành phần:

- Thường trực Hội Cựu chiến binh;
- Thường trực Hội Chữ thập đỏ;
- Mặt trận tổ quốc, ban Dân vận, phòng Nội vụ, phòng LĐTB&XH và phòng Tài chính.

Tham dự hội nghị có đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã bàn và thống nhất:

- BCH lâm thời Hội NNCĐDC chuẩn bị các thủ tục văn bản, báo cáo để trình Đại hội.
- Phối hợp với cơ quan chỉ đạo thành lập Hội NNCĐDC ở 9 cơ sở xã phường.
- Chuẩn bị công tác nhân sự tham gia BCH, chủ tịch, phó chủ tịch.

- Chuẩn bị công tác bảo đảm cho Đại hội.

- Quyết định thời gian Đại hội vào đầu tháng 12 năm 2008.

Ngày 11 tháng 12: Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/ĐIOXIN thị xã lần thứ nhất được tổ chức tại hội trường lớn UBND thị xã, có 88 đại biểu chính thức được bầu từ cơ sở đại diện cho hơn 750 nạn nhân da cam thị xã và 50 đại biểu mời. Dự Đại hội có đồng chí Trần Xuân Hựu bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Văn Khang chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh chỉ đạo Đại hội. Đại hội đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng lâm thời và phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ I (2009-2013) tập trung vào 2 nhiệm vụ chính:

- Cùng với cả nước và thế giới đòi Mỹ phải bồi thường, có trách nhiệm giải quyết hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ sử dụng ở Miền Nam Việt Nam.

- Tập trung chăm sóc, bảo vệ quyền lợi, làm giảm nỗi đau da cam của các nạn nhân da cam trên địa bàn.

Đại hội bầu BCH gồm 13 đồng chí, thường vụ 03 đồng chí, ban Kiểm tra 03 đồng chí; đồng chí Dương Quốc Chiến được bầu làm chủ tịch, đồng chí Đinh Ngọc Thêm được bầu làm phó chủ tịch, đồng chí Phạm Bá Thê được bầu làm trưởng Ban kiểm tra. Đại hội quyết định Hội cơ sở 9 xã phường tiến hành Đại hội nhiệm kỳ I xong trong quý I năm 2009.

Kết quả hoạt động chính năm 2008:

1. Cùng cố bầu bổ xung một số chức danh của Hội Cựu chiến binh thị xã, Hội Cựu chiến binh phường Phố Cò, phường Cải Đan.

2. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Hội theo nội dung, nhiệm vụ được phân công.

3. Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2003-2008) Chuyên đề III của Hội Cựu chiến binh thị xã.

4. Ra Nghị quyết chuyên đề kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, biên soạn Biên niên sự kiện Hội Cựu chiến binh thị xã 20 năm và xây dựng, qui hoạch cán bộ nhiệm kỳ V.

5. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC thị xã lần thứ nhất.

Năm 2008 Hội Cựu chiến binh thị xã được Tỉnh hội tặng Bằng khen.

NĂM 2009

Ngày 09 tháng 01: Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2008. Kết quả các mặt công tác:

1. Công tác xây dựng Hội: kết nạp 151 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 2537 hội viên, tỉ lệ vào Hội 97,05%; kiện toàn cán bộ và một số BCH Hội cơ sở; tổ chức tập huấn cán bộ Hội; duy trì các chế độ tốt như công tác kiểm tra, chế độ sinh hoạt, thường vụ - BCH, sinh hoạt các chi hội ...

2. Tham gia các phong trào của địa phương: Hội đi đầu trong các phong trào ủng hộ trên 145 triệu đồng. Trồng trên 2000 cây xanh, hiến 4400m² đất làm các công trình của Thị xã.

3. Đời sống hội viên được nâng cao, tỷ lệ nghèo cơ bản xóa hết hộ nghèo, giàu khá tăng nhanh, quỹ 235.000đ/hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 7,3 tỷ đồng để phát triển kinh tế, tổ chức tổng kết 5 năm phát triển kinh tế trong Hội.

Hội nghị xây dựng nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2009: Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức TSVM: kết nạp 150 hội viên, duy trì tỷ lệ vào hội 98%. 100% cơ sở chi hội TSVM 96-98% hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa duy trì chế độ kiểm tra chế độ sinh hoạt; Không để xảy ra tái nghèo, quỹ hội bình quân 250.000-300.000đ/hội viên, thu hút các nguồn vốn để hội viên phát triển kinh tế.

Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước và tổng kết 20 năm thành lập Hội và viết Biên niên sự kiện Hội Cựu chiến binh Thị xã. Hội nghị được đồng chí Trần Xuân Hựu bí thư Thị ủy, đồng chí Tạ Chu chủ tịch Tỉnh hội dự phát biểu chỉ đạo, các đồng chí đã ghi nhận thành tích của Hội và yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Hội thực sự TSVM. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước và tổng kết 20 năm xây dựng Hội. Giao cho cựu chiến binh và Ban Tuyên giáo tổ chức viết Biên niên sự kiện của cựu chiến binh trong 20 năm xây dựng và trưởng thành.

Ngày 17 tháng 4: Hội nghị BCH mở rộng bàn một số nội dung chính:

- Sơ kết hoạt động Hội 3 tháng đầu năm.
- Hướng dẫn tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội theo công văn số 35 ngày 15/4/2009 của BCH Trung ương Hội.
- Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2004-2009) theo văn bản số 34 ngày 15/4/2009 của BCH Trung ương Hội.

Yêu cầu: Tổng kết đánh giá đúng kết quả thực hiện phong trào thi đua theo năm chuyên đề, tập trung vào chuyên

đề I, II, III, rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng nhiệm vụ 5 năm tiếp theo.

+ Tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu đã lập nhiều thành tích xuất sắc và cử đại biểu đi dự Đại hội Thi đua cấp trên.

+ Xét tặng Kỷ niệm chương theo hướng dẫn của Trung ương Hội.

Ngày 01 tháng 6: Ban Thường vụ họp quyết định một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2009.

1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và mít tinh kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Thị xã gồm 9 đồng chí: Đồng chí Dương Văn Cường chủ tịch Hội làm trưởng ban; đồng chí Đinh Ngọc Thêm, Nguyễn Mạnh Thắng làm phó ban.

2. Dự kiến phân bổ đại biểu cho các cơ sở: đại biểu triệu tập 95 - 100.

3. Dự kiến đại biểu mời: ủy viên BCH Thị hội qua các nhiệm kỳ, lãnh đạo Thị xã, xã phường, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có tổ chức cựu chiến binh đóng trên địa bàn Thị xã cụ thể giao cho Thường trực tính toán.

4. Phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cho các cơ sở: dự kiến các cấp khen thưởng 11 cơ sở, 14 chi hội, 18 cá nhân, các cơ sở căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ để bình xét đề nghị Hội đồng Thi đua quyết định.

5. Xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, hội viên đủ điều kiện theo Hướng dẫn của trên gồm 553 đồng chí.

Ngày 08 tháng 9: Tại hội trường lớn UBND thị xã, Đại hội tổng kết phong trào Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội

Cựu chiến binh Thị xã được tổ chức. Dự Đại hội có gần 100 đại biểu trong đó có 65 đại biểu chính thức được bầu chọn từ 20 cơ sở Hội và hơn 30 đại biểu mời là lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo các phường xã, cơ quan, ban ngành, đơn vị trên địa bàn thị xã. Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua trong Hội 5 năm 2004 - 2009 thấy rằng:

- Các cấp Hội thường xuyên được củng cố và phát triển vững chắc, 5 năm kết nạp được 621 hội viên mới, xây dựng 12 chi hội, tỉ lệ vào hội trên 97,6%.



Đ/c Bí thư Thị ủy trao tặng Lăng hoa chúc mừng Đại hội

- Qua bình xét có 100% cơ sở đạt TSVM, có 35% đạt xuất sắc, có trên 97% hội viên gương mẫu, 96% gia đình hội viên văn hóa.

- Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

- Đẩy nhanh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh - bền vững trên 100 hộ thoát nghèo, tỉ lệ hộ nghèo còn 0,5% đời sống hội viên được cải thiện rõ rệt.

- Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ thế hệ trẻ để đoàn viên thanh niên tiến bộ, lập thân lập nghiệp. Qua bình xét có 189 lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Hội Cựu chiến binh thị xã được tặng 15 bằng khen của TW Hội, Tỉnh hội và các cấp chính quyền, gần 600 cựu chiến binh được tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam. Do có thành tích xuất sắc, TW Hội tặng Cờ Thi đua xuất sắc 5 năm 2004-2009 cho Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công.

Đại hội được đồng chí Trần Xuân Hựu Tỉnh ủy viên - bí thư thị ủy ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Hội Cựu chiến binh thị xã vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thị xã.

Ngày 23 tháng 9: Hội nghị BCH mở rộng đề:

1. Đánh giá kết quả 9 tháng: đã kết nạp 101 hội viên mới đạt 67% kế hoạch, củng cố ổn định cán bộ ở 5 chi hội mới chia tách.

- Các cơ sở đã tổng kết phong trào Thi đua yêu nước 5 năm đã lựa chọn được 189 tập thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng.

- Làm tốt công tác kiểm tra và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội.

- Đã vận động, phối hợp liên kết thực hiện tốt các phong trào của địa phương, quyên góp ủng hộ gần 100 triệu đồng để xây dựng hạ tầng cơ sở nhà Văn hóa, nhà Đại đoàn kết...

- Phối hợp làm tốt công tác tình nghĩa, góp phần bảo đảm các chế độ chính sách cho hội viên cựu chiến binh và người có công vay trên 13 tỷ đồng cho hội viên phát triển kinh tế. Xét đề nghị tặng 553 kỷ niệm chương cựu chiến binh cho cán bộ hội viên.

2. Triển khai kế hoạch tổng kết 19 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công, dự kiến vào trung tuần tháng 10.

3. Triển khai Nghị quyết của Ban thường vụ về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và trao tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ hội viên vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Ngày 21 tháng 10: Hội nghị tổng kết 19 năm xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Thị xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH khóa IV, chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở. Các đồng chí ủy viên BCH Thị hội các khóa I, II, III. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Thị xã cùng một số ban ngành có liên quan.

Hội nghị nghe toàn văn bản tổng kết 19 năm xây dựng hoạt động và trưởng thành của Hội Cựu chiến binh Thị xã từ ngày 24/8/1990 đến hết năm 2009 qua 4 kỳ đại hội, hội viên từ 251 đồng chí đến nay có 2.667 hội viên tỷ lệ vào Hội 97,87%. Cơ sở Hội từ 6 cơ sở xã, phường đến nay có 20 cơ sở Hội thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, uy tín công tác xây dựng tổ chức Hội và hội viên ngày một nâng cao chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

Tỷ lệ Hội TSVM từ 60% lên 100%.

Tỷ lệ hội viên gương mẫu từ 52 lên 98%.

Tỷ lệ gia đình hội viên văn hóa từ 60 lên 97,98%.

Hội tham gia hoạt động chính trị xã hội có hiệu quả luôn được suy tôn là đoàn thể đứng ở tốp đầu.

Công tác phát triển kinh tế, chăm lo đời sống thường xuyên được quan tâm, giảm nghèo nhanh qua các kỳ xét duyệt. Đời sống được nâng cao, tỷ lệ khá giàu tăng nhanh nhiều cán bộ, hội viên làm kinh tế giỏi.

Hội là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền. Tỷ lệ cựu chiến binh tham gia các chức danh ở địa phương đạt 65-70% góp phần làm ổn định tình hình kinh tế, an ninh chính trị của Thị xã.

Hội đã góp phần vào truyền thụ, giáo dục lý tưởng cách mạng lòng yêu nước cho lớp trẻ, giúp đỡ thanh niên học sinh phấn đấu học tập tiến bộ, lập thân lập nghiệp xây dựng quê hương. Hội đã tạo ra một động lực thu hút tập hợp các cựu chiến binh vào sinh hoạt trong tổ chức Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân và các Ban liên lạc truyền thống để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Sau khi báo cáo các đại biểu đã nhất trí với bản tổng kết và bổ sung một số ý kiến, một số chi tiết cần làm rõ thêm như thời gian thành lập các cơ sở Hội, những kết quả hội viên tổ chức hội giúp đỡ hội viên để giải quyết các khó khăn trong cuộc sống...

Ban soạn thảo đã tiếp thu để củng cố, chỉnh lý để bản tổng kết có chất lượng cao.

Ngày 23 tháng 11: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2009) được long trọng tổ chức tại Hội trường lớn UBND thị xã Sông Công.

Tham dự lễ kỷ niệm có 97 cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiêu biểu, có 15 đồng chí ủy viên BCH các nhiệm kỳ trước.

Có 135 khách mời gồm: Thường trực Thị ủy, thường trực HĐND - UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Thị xã. Các đồng chí bí thư chủ tịch 9 xã, phường, thủ trưởng các trường học, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên.

- Trước giờ khai mạc Lễ kỷ niệm đã tổ chức Báo công trước Tượng Bác Hồ tại sân nhà làm việc của Thị ủy; đã ôn lại truyền thống 20 năm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 19 năm Hội Cựu chiến binh Thị xã Sông Công.

- Đã biểu dương khen thưởng cho 11 tập thể cơ sở, 14 chi hội và 18 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội, trao Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho một số cán bộ, hội viên tiêu biểu có mặt dự Đại hội.

- Đã được đồng chí Cao Ngọc Loan thay mặt Ban thường vụ Thị ủy phát biểu động viên, ghi nhận thành tích của Hội Cựu chiến binh trao bức chương của Thị xã cho Hội.

Sau đây là lược ghi phát biểu của Đồng chí Cao Ngọc Loan:

“... Hội Cựu chiến binh Thị xã Sông Công chúng ta từ khi thành lập đến nay làm tốt công tác phát triển hội viên mới, Hội Cựu chiến binh thị xã là một trong 5 đoàn thể có tỉ lệ thu hút, tập hợp đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt vào tổ chức Hội cao nhất, trên 96%. Tỉ lệ đó đã nói lên tính hấp dẫn và hoạt động có hiệu quả của tổ chức Hội. Hội đã tổ chức được

nhiều phong trào thi đua, những việc làm thiết thực. Một trong những hoạt động nổi bật của Hội trong những năm vừa qua là trên lĩnh vực giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu bằng nhiều biện pháp. Đặc biệt Hội Cựu chiến binh vừa là người tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng thời vừa là người tham gia tích cực phong trào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho cuộc sống của nhân dân.

Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội thảo, nói chuyện thời sự, gặp mặt các nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong thanh thiếu niên, học sinh trong các nhà trường.

Về phần phương hướng đồng chí yêu cầu Hội Cựu chiến binh trong toàn thị xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là: Hội cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho hội viên cựu chiến binh không ngừng rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt để nâng cao bản lĩnh chính trị lập trường tư tưởng và đạo đức cách mạng và nhận thức hiểu biết về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước... Trên cơ sở đó Hội phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu, thường xuyên quan tâm, chăm lo cả vật chất và tinh thần và các quyền lợi chính đáng của cựu chiến binh.

Hai là: Hội cần làm tốt công tác Hội tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng các mô hình, các điểm sáng về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời Hội Cựu chiến binh cần tích cực tham gia và thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở. Kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, ngăn ngừa và khắc phục những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần...

Ba là: Bằng sự gương mẫu và mẫu mực của mình để giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa mới, ấm no, hạnh phúc, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bốn là: Đối với các cấp Hội Cựu chiến binh trong toàn thị xã cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng về các hoạt động của Hội và công tác vận động hội viên, đồng thời thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội..."

Kết quả đạt được năm 2009:

1. Xây dựng hội TSVM: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: các cấp Hội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, quán triệt.

+ Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới hội viên.

+ Tham gia học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh "Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân".

+ 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Chiến thắng 7/5/1954 và 30/4/1975.

+ Tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ cho 107 cán bộ hội cơ sở.

+ Tổ chức tổng kết 19 năm xây dựng và hoạt động của Hội và tổng kết phong trào Thi đua yêu nước 5 năm 2004 - 2009: khen thưởng suy tôn những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích.

- Công tác tổ chức:

+ Đã triển khai quán nghị quyết 05 của BCH Trung ương Hội các cơ sở đã xây dựng quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ V.

+ Kết nạp 130 hội viên đạt chỉ tiêu 100%.

- Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên ở cơ sở và Thị hội hàng năm kiểm tra 100% cơ sở và chi hội.

- Tham gia xây dựng địa phương: với gần 1000 hội viên là đảng viên 400 hội viên tham gia giữ các chức vụ chủ chốt ở địa phương đã góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền, làm ổn định tình hình an ninh trật tự. Đóng góp trên 550 triệu đồng và hàng ngàn ngày công xây dựng quê hương.

- Thường xuyên chăm lo đời sống hội viên: cùng các ban, ngành có liên quan giải quyết chế độ chính sách cho 705 đồng chí được xét hưởng chế độ 142; 442 hội viên được hưởng chế độ da cam người có công vay trên 13,7 tỷ đồng để hội viên phát triển kinh tế, tỷ lệ nghèo giảm nhanh. Hội viên ốm đau, qua đời được thăm hỏi, chăm sóc chu đáo tận tình.

- Tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tổ chức 12 buổi giao lưu với hơn 4500 đoàn viên thanh niên tham gia vào những ngày lễ lớn.

- Đã tập hợp các cựu chiến binh, cựu quân nhân vào sinh hoạt trong tổ chức Hội, có 9 Câu lạc bộ cựu chiến binh,

với 109 tổ trên 1.000 hội viên; Có 14 Ban liên lạc có 600 cựu chiến binh tham gia.

- Đã làm tốt 2 nhiệm vụ chủ yếu là động viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để xây dựng quê hương và quan tâm động viên chăm sóc nhau về tinh thần vật chất giữ vững tình cảm đồng chí đồng đội.

Năm 2009 Hội được TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc 5 năm (2004-2009) và Hội Cựu chiến binh Tỉnh tặng Bằng khen.

NĂM 2010

Ngày 15 tháng 01: Hội nghị cán bộ Hội triển khai kế hoạch năm 2010 và phát động phong trào thi đua trong toàn Hội.

Sau khi thông qua kế hoạch năm và nội dung phát động phong trào thi đua. Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu năm 2010.

1. Công tác xây dựng Hội TSVM: Tổ chức động viên cán bộ hội viên nghiên cứu học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng bộ các cấp, nghị quyết của các cấp hội, điều lệ Hội cựu chiến binh, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “Nâng cao ý thức, trách nhiệm hết lòng - hết sức phụng sự tổ quốc - phục vụ nhân dân” mà trọng tâm là làm theo tấm gương đạo đức của người trong từng suy nghĩ việc làm cụ thể: gương mẫu về đạo đức lối sống có ý thức xây dựng Hội, xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền góp phần vào thành công đại hội Đảng các cấp.

- Xây dựng tổ chức Hội thực sự TSVM.

Biên Niên Sự Kiện - Hội Cựu Chiến Binh Thị xã Sông Công

+ 100% cơ sở chi hội TSVM có 30-35% xuất sắc không có cơ sở, chi hội yếu kém.

+ Kết nạp từ 100 - 120 hội viên mới giữ tỷ lệ vào Hội luôn đạt 98%.

+ Có từ 97% hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa có 25% xuất sắc.

+ 100% cơ sở chi hội được kiểm tra giám sát giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh.

+ Thường xuyên bổ sung kiện toàn đội ngũ cán bộ chuẩn bị tốt cho Đại hội nhiệm kỳ vào quý I năm 2012 và những năm tiếp theo.

+ Hoàn thành việc viết Biên niên sự kiện 20 năm và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội 24/8/1990 - 24/8/2010.

+ 90% cán bộ Hội được tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng hoạt động Hội.

2. Tăng cường chăm lo giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

- Giảm 60% hộ nghèo hiện có, không để tái nghèo.

- Xây dựng quỹ Hội bình quân từ 250.000đ - 350.000đ/hội viên.

- Tăng vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội lên trên 20 tỷ để hội viên phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

- Phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết chế độ 142, người bị nhiễm chất độc hóa học và một số chế độ có liên quan.

3. Phối hợp kết hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của Thị xã.

4. Phong trào thi đua được chia thành 3 đợt:

- Đợt 1 từ đầu năm đến 19/5: mừng Đảng mừng Xuân, 120 năm ngày sinh nhật Bác.

- Đợt 2 từ 19/5 đến 2/9: lập thành tích kỷ niệm 25 năm thành lập Thị xã, 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Thị xã và Quốc khánh 2/9.

- Đợt 3 từ 2/9 hết năm lập thành tích kỷ niệm 66 năm thành lập Quân đội nhân dân, 21 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Đảng bộ thị xã.

Yêu cầu các cấp Hội duy trì tốt phong trào thi đua. Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương có những nội dung thi đua thích hợp.

Ngày 14 tháng 4: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 lớp tập huấn cán bộ Hội được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã có 103 đồng chí cán bộ Hội cơ sở tham gia với 3 nội dung chính:

- Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam;
- 3 chuyên đề xây dựng Hội.
- Một số nội dung cụ thể trong hoạt động Hội.
- Lớp học đi thăm di tích lịch sử Côn Sơn - Kiếp Bạc,

Đền Đô.

Kết quả lớp học: 100% đạt yêu cầu có trên 70% khá giỏi.

Ngày 17 tháng 5: Hội nghị BCH mở rộng quán triệt Nghị quyết 05 của BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hướng dẫn số 97 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên về phương hướng xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp Hội nhiệm kỳ V với các nội dung:

1. Mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc công tác quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn, chức danh quy hoạch nguồn đưa vào quy hoạch.

2. Quy trình xây dựng quy hoạch.

3. Phân công xây dựng quy hoạch.

4. Quy định thời gian quy hoạch - báo cáo trước ngày 30/6/2010. Hội nghị yêu cầu các cơ sở phải:

- Báo cáo với cấp ủy Đảng về công tác quy hoạch cán bộ theo nghị quyết 05.

- Nghị quyết được phổ biến rộng rãi tới ủy viên BCH cán bộ chi hội biết thực hiện.

- Tiến hành từng bước quy hoạch cán bộ, báo cáo lên Thị hội trước ngày 15 tháng 6 để tổng hợp báo cáo trên.

Ngày 05 tháng 7: Hội nghị BCH thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh thị xã Sông Công.

+ Thời gian tổ chức đúng ngày 24/8/2010.

+ Quy mô tổ chức: Thực hiện sự chỉ đạo của Thị ủy không tổ chức mít tinh kỷ niệm mà chỉ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.

+ Dự kiến số lượng đại biểu cán bộ hội viên 70 đồng chí, số lượng khách mời dưới 50 đại biểu.

+ Địa điểm tổ chức: tại hội trường lớn UBND Thị xã, BCH giao cho thường vụ, thường trực chuẩn bị các mặt chu đáo để buổi gặp mặt đạt được mục đích yêu cầu ý nghĩa đề ra.

Ngày 15 tháng 7: Hội BCH mở rộng sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm và lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ V.

Kết quả 6 tháng đầu năm:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức, quan điểm lập trường của hội viên luôn kiên định tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Kết nạp được 32 hội viên mới, cơ sở hội và chi hội luôn được củng cố ổn định, giữ vững phát huy được tổ chức Hội TSVM hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thành lập Ban viết Biên niên sự kiện 20 năm gồm 5 đồng chí.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội: 112 đồng chí tham gia.

- Công tác kiểm tra làm thường xuyên đã kiểm tra 13/20 cơ sở; 58/151 và 72 hội viên.

- Tổ chức triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ V, phát hiện lấy phiếu tín nhiệm để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ cả cấp cơ sở và Thị hội theo đúng hướng dẫn của trên.

- Tham gia nhiều ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp và nhân sự cấp ủy nhân Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Vay trên 8 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để hội viên phát triển kinh tế, tổ chức cho gần 200 cán bộ hội viên đi thăm lại chiến trường xưa với tổng số tiền hội viên đóng góp trên 93 triệu đồng.

- Tổ chức giao lưu truyền thống với thanh niên học sinh 5 buổi có gần 3000 người tham gia.

Phương hướng Hội nghị yêu cầu các cấp Hội:

- Rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch để tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh công tác quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ V.

- Tiếp tục viết Biên niên sự kiện của Hội Cựu chiến binh 20 năm.

- Tiếp tục thu hút nguồn vốn để hội viên phát triển kinh tế xóa nghèo, tỷ lệ nghèo dưới 0,5%.

Ngày 24 tháng 8: Thực hiện Nghị quyết kế hoạch công tác năm 2010. Hội Cựu chiến binh Thị xã đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Thị xã tại Hội trường lớn UBND Thị xã. Tham dự hội nghị có 66 cán bộ hội viên tiêu biểu và 47 khách mời.

Buổi gặp mặt đã ôn lại truyền thống của Hội 20 năm xây dựng hoạt động và trưởng thành.

- Là tổ chức hoạt động chính trị xã hội còn non trẻ, khi mới thành lập có 215 hội viên đến nay đã có trên 2700 hội viên, vận động kết nạp được trên 97% cựu chiến binh vào sinh hoạt Hội. Từ 6 cơ sở Hội đã phát triển lên 20 cơ sở. Hội Cựu chiến binh thị xã hoạt động có hiệu quả đúng hướng trên 5 mặt công tác của Hội. Cùng hoạt động càng trưởng thành vững chắc: Hội luôn TSVM năm sau cao hơn năm trước, hội viên đạt gương mẫu cao. Gia đình văn hóa ngày một nhiều là một tổ chức đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ chính quyền thị xã và cơ sở.

- Hàng năm Hội đều được ghi nhận và các cấp khen thưởng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội và UBND Tỉnh, nhiều bằng giấy khen của Đảng, Chính quyền, Hội cấp trên.

Hội cựu chiến binh Thị xã được lãnh đạo Thị xã, lãnh đạo Tỉnh hội ghi nhận và đánh giá cao sự trưởng thành của Hội và đóng góp đáng kể vào thành tích chung của Đảng bộ nhân dân Thị xã Sông công.



Gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Hội CCB Thị xã Sông Công

Ngày 16 tháng 12: Hội nghị tổng kết năm 2010, dự tổng kết có các đồng chí ủy viên BCH, chủ tịch, phó chủ tịch Hội 20 cơ sở, các đồng chí trong Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh Thị xã.

- Hội nghị được đón đồng chí Cao Ngọc Loan phó bí thư Thị ủy thường trực và đồng chí Tạ Chu chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo.

- Hội nghị đã đánh giá toàn diện hoạt động của Hội năm 2010:

+ Các cấp Hội làm tốt công tác giáo dục chính trị, duy trì đều đặn phong trào thi đua nội bộ đoàn kết thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng - Chính quyền.

+ Đã thường xuyên củng cố tổ chức Hội, kết nạp 121 hội viên làm tốt công tác kiểm tra nắm tình hình tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ Hội. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ V và biên soạn Biên niên sự kiện 20 năm xây dựng và trưởng thành của Hội.

+ Kết quả phân loại: 100% cơ sở, chi hội TSVM có 35 % xuất sắc, hội viên gương mẫu trên 98%, gia đình hội viên văn hóa trên 97 %.

- Năm 2010 đề nghị và khen thưởng 11 cơ sở, 21 chi hội và 22 hội viên.

Hội nghị đã đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và phát động phong trào thi đua năm 2011 tập trung vào một số điểm chính sau:

+ Tiếp tục hoạt động, xây dựng Hội thật sự TSVM.

+ Hoàn thành viết Biên niên sự kiện 20 năm của Hội.

+ Từng bước chuẩn bị chu đáo các nội dung để tiến hành Đại hội nhiệm kỳ V xong trong quý IV năm 2011 đến quý I năm 2012 Đại hội cấp cơ sở, quý II năm 2012 Đại hội cấp Thị xã.

Hội Cựu chiến binh Thị xã được UBND Tỉnh tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010.



Tóm lại: Trải qua 20 năm xây dựng và hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy Sông Công và sự chỉ đạo trực tiếp của thường trực Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên. Hội cựu chiến binh thị xã Sông Công luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” giữ vững niềm tin và lý tưởng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết phân đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội, xây dựng Hội ngày càng trong sạch vững mạnh, luôn luôn là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã. Góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới xây dựng thị xã Sông Công ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

**DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ,
BCH HỘI CCB QUA CÁC NHIỆM KỲ**

Thời kỳ lâm thời (1990 - 1991)

1. Đại tá Trần Bảo - chủ tịch
2. Trung tá Đinh Văn Ban - ủy viên thư ký
3. Trung tá Vũ Văn Đồng - ủy viên BCH
4. Trung tá Phan Thái Mỹ - ủy viên BCH
5. Trung tá Dương Minh Toàn - Ủy viên BCH

Nhiệm kỳ I (1991 - 1996)

1. Đại tá Trần Bảo - chủ tịch
2. Trung tá Vũ Văn Đồng - phó chủ tịch
3. Trung tá Đinh Văn Ban - ủy viên thư ký
4. Đại tá Hoàng Văn Tố - ủy viên BCH
5. Trung tá Phan Thái Mỹ - ủy viên BCH
6. Trung tá Dương Minh Toàn - ủy viên BCH
7. Đại úy Hồ Phương Nga - ủy viên BCH
8. Trung úy Nguyễn Duy Cừ - ủy viên BCH
9. Thượng úy Phan Thái - ủy viên BCH

Nhiệm kỳ II (1996 - 2002)

1. Đại tá Hoàng Văn Tố - chủ tịch
2. Đại tá Dương Văn Cường - Phó chủ tịch
3. Trung tá Đinh Ngọc Thêm - ủy viên thư ký
4. Trung tá Nguyễn Đình Trọng - ủy viên BCH
5. Trung tá Ngô Văn Chức - ủy viên BCH
6. Đại úy Đồng Văn Lệ - ủy viên BCH
7. Trung tá Vũ Văn Đồng - ủy viên BCH
8. Thượng úy Vũ Thành Chiền - ủy viên BCH
9. Thiếu tá Nguyễn Hùng Mạnh - ủy viên BCH

10. Thiếu tá Dương Quốc Chiến - ủy viên BCH
11. Thượng sỹ Phạm Hải Vân - ủy viên BCH

Nhiệm kỳ III (2002 - 2007)

1. Đại tá Hoàng Văn Tô - chủ tịch
2. Đại tá Dương Văn Cường - phó chủ tịch
3. Trung tá Đinh Ngọc Thêm - ủy viên thư ký
4. Trung tá Nguyễn Đình Trợ - ủy viên TV
5. Đại úy Dương Lâm Sung - ủy viên TV
6. Đại úy Đồng Văn Lệ - ủy viên BCH
7. Thiếu tá Đồng Văn Viên - ủy viên BCH
8. Thượng úy Phan Văn Sơn - ủy viên BCH
9. Thiếu tá Nguyễn Hùng Mạnh - ủy viên BCH
10. Đại úy Bùi Thanh Sen - ủy viên BCH
11. Thiếu tá Trương Tiến Sinh - ủy viên BCH
12. Đại úy Lưu Trọng Liên - ủy viên BCH
13. Trung sỹ Nguyễn Hữu Thái - ủy viên BCH
14. Chuẩn úy Trần Văn Thành - ủy viên BCH
15. Thượng sỹ Nguyễn Đình Khiêm - ủy viên BCH

Nhiệm kỳ IV (2007 - 2012)

1. Đại tá Dương Văn Cường - chủ tịch
2. Trung tá Đinh Ngọc Thêm - phó chủ tịch
3. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - phó chủ tịch
4. Thiếu tá Trương Tiến Sinh - ủy viên TV
5. Trung sỹ Trần Trọng Lâm - ủy viên TV
6. Trung tá Nguyễn Đình Trợ - Ủy viên BCH
7. Đại úy Dương Lâm Sung - ủy viên BCH
8. Thượng úy Phan Văn Sơn - ủy viên BCH
9. Đại tá Trần Ngọc Mã - ủy viên BCH
10. Thiếu tá Lê Trí Thân - ủy viên BCH

11. Thiểu tá Đồng Văn Viên - ủy viên BCH
12. Đại úy Bùi Thanh Sen - ủy viên BCH
13. Thượng úy Đoàn Văn An - ủy viên BCH
14. Trung sỹ Nguyễn Thanh Sơn - ủy viên BCH
15. Chuẩn úy Trần Văn Thành - ủy viên BCH

Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh các cơ sở

Hội khối xã, phường

1. Phường Mỏ Chè 22/10/1990
2. Xã Bá Xuyên 09/11/1990
3. Phường Lương Châu 19/12/1990
4. Xã Tân Quang 20/12/1990
5. Phường Thắng Lợi 22/12/1990
6. Xã Bình Sơn 22/12/1990
7. Xã Vinh Sơn 10/5/1999
8. Phường Cải Đan 25/5/1999
9. Phường Phố Cò 28/5/1999

Hội khối 487

1. Trường CDCN Việt Đức 15/10/1997
2. Công ty DIESEL 22/12/1998
3. Trung tâm NCPTCNMN 08/4/2000
4. Trung tâm Y tế 21/3/2001
5. Khối Dân Đảng 21/3/2001
6. Khối Chính Quyền 21/3/2001
7. Đô thị-Tòa án-Bảo hiểm 21/3/2001
8. Chi cục Thuế 11/5/2001
9. Ngân hàng-Kho bạc-Trung tâm Thương nghiệp 11/5/2001
10. Khu Công nghiệp 22/10/2003
11. Ngành Giáo dục 19/5/2008

MỤC LỤC

TT	Nội dung	Trang
1	LỜI NÓI ĐẦU	3
2	PHẦN MỘT: Quá trình thành lập, xây dựng và hoạt động thời kỳ lâm thời	11
3	PHẦN HAI: Quá trình xây dựng, hoạt động nhiệm kỳ I (1991-1996)	21
4	PHẦN BA: Quá trình xây dựng và hoạt động nhiệm kỳ II (1996-2002)	40
5	PHẦN BỐN: Quá trình xây dựng và hoạt động nhiệm kỳ III (2002-2007)	65
6	PHẦN NĂM: Quá trình xây dựng và hoạt động nhiệm kỳ IV (2007-2012)	87
7	MỤC LỤC	126

In 400 cuốn, khổ 14,5 x 20,5cm tại Doanh nghiệp tư nhân In Lan Dũng (ĐT: 0914 805 558 * 0985 562 137).

Giấy phép xuất bản số 58 / GP-STTTT ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Sở Thông tin - Truyền thông Thái Nguyên.

In xong nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2011.

ĐÌNH CHÍNH

Trang	In sai	Sửa lại
9	Đại tá Dương Văn Cường (2007-2012)	Đại tá Dương Văn Cường (1996-2007)
9	Trung tá Đinh Ngọc Thêm (1997-2012)	Trung tá Đinh Ngọc Thêm (2007-2012)
10	Trung tá Đinh Ngọc Thêm (1997-2012)	Trung tá Đinh Ngọc Thêm (1996-2007)
65	Đ/c Hoàng Văn Tô phát biểu khai mạc hội nghị	Đ/c Hoàng Văn Tô phát biểu khai mạc Đại hội

